



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. อัดพันล.ตั้งกองทุนน้ำมันปาล์ม	ไทยโพสต์
2. กรม.อนุมัติพินลันตั้งกองทุน'ปาล์มน้ำมัน'	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอถัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เห็นชอบสุดๆ	ไทยรัฐ
4. ตั้งแล้ว120กก.ปฏิรูปสปท.เพียบบักขรก.-ทหารก็มาพริบคสช.เข้ม'รถไฟฟรี'...	ข่าวสด
5. ตั้งกองทุนแก้ปัญหาปาล์ม ดันงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม...	เดลินิวส์
6. โยภวิณะโรจน์พัฒนกรมส่งเสริมสหกรณ์	เดลินิวส์
7. คสช.อารักขา9องค์คณะคดีข่าว กรม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...	ไทยรัฐ
8. รถไฟปรับราคา21สค.ขึ้น100-200บ. รุ่นใหม่115โบกี้4เส้นทาง3ภาค...	มติชน
9. ผุดกองทุนปาล์มพินลัน รุกงานวิจัยปิดพุงราคา	โพสต์ทูเดย์
10. ผุดนวัตกรรมเสริมแกร่งสหกรณ์พัฒนาระบบบัญชีผ่าน4แอปพลิเคชัน...	แนวหน้า
11. ทั้งนวัตกรรมสเปรย์ดับกลิ่นจากมูลไส้เดือน...	สยามรัฐ
12. โซนนวัตกรรมระบบบัญชี4M กตส.เร่งเครื่องพัฒนาสหกรณ์ไทยก้าวหน้า...	สยามรัฐ
13. กรมชล.โชว์สำเร็จ ปลุกข้าวที่ลุ่มอุ้ฟูแถมใช้ผ่นน้ำต่อ	ไทยรัฐ
14. ปศุสัตว์สั่งคุมเข้มระบบการผลิตไข่เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภคปลอดภัย	สยามรัฐ
15. พต.ร่วม 2 สมาคม เปิดโอกาสให้นักวิชาการแชร์ผลงานวิจัย...	มติชน
16. ผุดเว็บจับคู่เกษตรออนไลน์	ไทยรัฐ
17. บวงสรรวงเมล็ดพันธุ์ข้าวตกแต่งรอบพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่9	แนวหน้า
18. กยท.เตือนชาวสวนยางเผ่าระวังเชื้อราระบาดต้นเหตุโรคใบร่วง	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
หัวข้อ : อัดพันล.ตั้งกองทุนน้ำมันปาล์ม

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 7586 หน้า : 7

อัดพันล.ตั้งกองทุนน้ำมันปาล์ม

ทำเนียบฯ ● กรม. เคาะตั้งกองทุนน้ำมันปาล์ม ลุยใส่เงินประเดิม 1 พันล้านบาท หวังส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มให้เกิดความยั่งยืน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และยกเลิกกองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารทุนหมุนเวียน

พ.ศ.2558

ทั้งนี้ สำหรับการจัดตั้งกองทุนปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มนั้น เนื่องจากปัจจุบันปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มของไทย ยังขาดความสมดุลของอุปสงค์ และอุปทาน ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ขนาดมาตรฐาน และการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพ เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับเงินกองทุนนั้น ประกอบด้วย เงินประเดิมจากรัฐบาล วงเงิน 1 พันล้านบาท เงินงบประมาณประจำปี ปีละ 10

ล้านบาท เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค่าปรับ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ ดอกผลที่ได้จากเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุน และเงินอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เงินกองทุนดังกล่าวจะต้องจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์ม น้ำมัน ปาล์ม และผลิตภัณฑ์ปาล์ม น้ำมัน ให้ทุนสงเคราะห์แก่เกษตรกรในการปลูกทดแทนปาล์ม น้ำมัน และพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อ : กรม.อนุมัติพินล้าันตั้งกองทุน'ปาล์มน้ำมัน'

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 10555 หน้า : 7

กรม.อนุมัติพินล้าันตั้งกองทุน'ปาล์มน้ำมัน'

กรุงเทพธุรกิจ ● “กรม.” ไฟเขียวตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ผุดกองทุนหมุนเวียนอนุมัติงบตั้งต้น 1 พันล้านเตรียมดึงเงินจากโรงงานสกัดปาล์มเพิ่มเติม หวังพัฒนาผลผลิต - คุณภาพปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ไม่ใช่เงินแทรกแซงราคาตลาด

นายอภิรักษ์ โกษะสุวรรณ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วานนี้(15 ส.ค.) มีมติเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมีสถานะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน โดยกองทุนนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการ

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลังชี้แจงให้ กรม.รับทราบว่าปาล์มน้ำมันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ของประเทศ ให้มีศักยภาพการผลิตและการแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น

มา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้นทั้งระบบ ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเงินทุนในการบริหารจัดการจะมาจากเงินประเดิมจากรัฐบาล 1,000 ล้านบาท จากเงินงบประมาณประจำปี รวมทั้งค่าดำเนินการปีละ 10 ล้านบาท เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค่าปรับ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ รวมทั้งดอกผลที่ได้จากเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆของกองทุน และเงินอื่นๆ ที่จะเข้ามาเสริม

ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุนได้ระบุดัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนว่า สามารถใช้ในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์ม น้ำมัน น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ปาล์ม น้ำมัน อีกทั้งยังให้ใช้เป็นทุนสงเคราะห์กับเกษตรกรในการปลูกทดแทนปาล์มน้ำมัน และพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : คอแล่มน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เห็นชอบสุดๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 21757 หน้า : 8

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

เห็นชอบสุดๆ : นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ครม.เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม **ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** (สศก.) ขึ้นเป็นกองทุนหมุนเวียนแห่งใหม่ช่วยดูแลเกษตรกรชาวสวนปาล์มพัฒนาและวิจัยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยรัฐลงเงินเริ่มต้น 1,000 ล้านบาท.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หัวข้อ : ตั้งแล้ว120กก.ปฏิรูปสปท.เพียบบิ๊กขรก.-ทหารก็มาพริบคสช.เข้ม'รณไฟฟรี'...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 9758 หน้า : 1

ตั้งแล้ว120กก.ปฏิรูปสปท.เพียบ

บิ๊กขรก.-ทหารก็มาพริบคสช.เข้ม'รณไฟฟรี'บนคนจำคุกไฟกลางคืน'2ปีครึ่ง' ครม.ตั้งแล้วกรรมการ □ อ่านต่อหน้า10

●สปท.เพียบ □ ต่อจากหน้า 1
ปฏิรูป 11 ด้าน ล็อตแรก 120 คน รับเฉพาะเบียดประชุมคนละ 4.8 หมื่นบาทต่อเดือน คสช.ดกประเมินสถานการณ์ 25 ส.ค. ชี้ชะตาคดีจำนำข้าว สั่งจับตาแกนนำภาคเหนือ-อีสาน ขนคนเข้ากรุงล่วงหน้าทั้งทางรถตู้-รถไฟฟรี ชี้ยึดแผน'กรกฎ 52' อารักขาเข้มบ้านพัก 9 ตุลาคม 'บักปอก' กำชับผู้ว่าฯ กวดขันอปท.ใช้บงฯ 'บักตุ' เตือนมวลชนระวังทำผิดกฎหมายจราจร ปิดไม่เกี่ยวข้องจัดไฟทหาร แจงปฏิเสธข้อชี้ปนาวุช'ฮาร์ทูน'บล็อก ทูวี่ เพราะจำไม่ได้ ศาลขอนแก่นสั่งจำคุก'ไผ่ คาวดิน' 2 ปี 6 เดือน คดีผิดมาตรา 112 - พ.ร.บ.คอมพ์

บิกคู้แองครม.สัญจร-รับฟังปช.

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 15 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม. ถึงการจัดประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 21-22 ส.ค. ที่จ.นครราชสีมา ว่า ไม่ได้จัดประชุมเพื่อค้นหาความเคลื่อนไหวนักการ

เมืองหรือจะไปจับตาดูนักการเมือง ตนไม่สนใจและไม่ให้เครดิตอยู่แล้วเพราะไม่ใช่เวลาของเขา แต่วันนี้ตนต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา 3 ปี ตนพยายามทำอย่างเต็มที่ และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ไปฟังจากปากประชาชนว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมาเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหน ถึงประชาชนหรือไม่ ถ้าไม่จริงจะต้องทำอะไร ขณะเดียวกัน จะอธิบายขั้นตอนการใช้งบประมาณที่จัดสรรลงมา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลรู้ว่างบประมาณที่ลงไปเป็นโครงการขนาดใหญ่เยอะพอสมควร บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ได้ไป บริษัทขนาดเล็กละก็ไม่ได้ ตนกำลังพิจารณาให้บริษัทเล็กได้โครงการของรัฐบ้าง

โดยตั้งงบฯให้ต่ำลง แต่ไม่ใช่บริษัทใหญ่มาล้างลูกประมูล ซึ่งต้องดูขีดความสามารถของบริษัทเล็กด้วย ไม่ใช่ประมูลแล้วทิ้งงานพวกนี้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว วันหน้าไม่ต้องมาทำอะไรกับรัฐอีก ตนไม่รู้จักใครสักคน ใครผิดก็คือผิด ขึ้นบัญชีก็ต้องขึ้นบัญชี ตนไม่ช่วยใครเพราะช่วยใครไม่ได้

ปิดไม่เกี่ยวจัดไฟทหาร

เมื่อถามถึงความทึบหน้าการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี นายกฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องของพ.ร.บ.กลาโหม การแต่งตั้งมีคณะกรรมการ 7 คน ประกอบด้วยผบ.เหล่าทัพ มีรมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งรับผิดชอบแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ตนไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละเหล่าทัพจะมีบัญชีเสนอขึ้นมา และมีการหารือร่วมกันถึงความเหมาะสม

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งหมดทุกใบ ทุกหน้าผบ.เหล่าทัพจะเป็นผู้ลงนามก่อนจะส่งมาถึงตน เพื่อจะติดตรงท้าย เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฉะนั้นคนเหล่านั้นรับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้นการแต่งตั้งคนไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด จะเอาคนนั้นคนนี้ก็ได้ กองทัพไม่ใช่แบบนั้น มันมีกลุ่มหนึ่ง ระดับหนึ่งพร้อมจะแต่งตั้งได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่โตมาจากกองทัพ มากองรวมกันอยู่ข้างบน กว่าจะมาถึงศพลเอก หรือศพันเอกพิเศษ ต้องมากองอยู่ที่กองทัพ เพราะตำแหน่งนายพลต้องแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นเรื่องของแม่ทัพ ผู้การ มีกรรมการพิจารณาทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คนที่จะหลุดขึ้นมาข้างบนต้องมาดูว่าจะเป็นผบ.ได้หรือไม่ ต้องไล่ความอาวุโส 5 เสือ คนที่จะเป็นผบ.คนแรกคือรองผบ.ทพ. เพราะตำแหน่งอัตราจอมพลกับประธานที่ปรึกษา อันนี้เป็นผบ.ได้ เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งรองผบ.แล้วต้องพิจารณาผู้ช่วยผบ.คนที่ 1 ผู้ช่วยผบ.คนที่



2 และเสนาธิการ ตามลำดับอาวุโส เป็นเรื่อง
ของคณะกรรมการจะพิจารณา

“ที่ผมพูด ไม่ใช่ผมไปยุ่งเกี่ยวแต่พูด
เพราะเคยเป็นผ.ทบ.มาก่อน ผมเคยเป็น
คณะกรรมการ ที่ผ่านมามีอดีตนายกฯ เป็น
รวมว.กลาโหมอยู่ 1 ปี ผมก็ชี้แจงในที่ประชุม
ที่ฟังกันทั้งหมด ฉะนั้นตำแหน่งหลักแบบนี้
มันชี้กันไม่ได้ เพราะเป็นหัวใจของกองทัพ
อย่าไปประเมินเอง อย่าไปเชียร์ ไม่ใช่เชียร์ม้า
หรือเชียร์มวย เชียร์ไม่ได้ แต่เห็นว่าใกล้จะ
เสร็จแล้ว เดี่ยวทุกเหล่าทัพก็เซ็นลงนามลงมา
ปลัดกระทรวงกลาโหมจะเซ็นมา และรวมว.
กลาโหมจะเสนอมายังผม ซึ่งผมจะนำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ให้ทันเดือนก.ย. คนใหม่จะได้เริ่ม
ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เหมือนแต่งตั้ง
ข้าราชการ แต่มีคณะกรรมการผ.เหล่าทัพ
ทั้งหมด เพราะบางทีอาจสลับย้ายที่ได้เพราะ
ศักดิ์ศรีเท่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาคนนี้ไป แล้วเอา
คนนั้นขึ้น แต่ดูความเหมาะสม” นายกฯ กล่าว

แจงบอกปิดซื้ออาวุธ ‘อาร์พูน’

พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงกรณีกองทัพเรือ
ยอมรับซื้อปืนอาวุธ อาร์พูน บล็อก ทูว์ เพื่อ
ติดตั้งบนเรือฟรีเกตว่า เป็นโครงการที่อยู่ใน
งบประมาณประจำปี ไม่ได้มาเพิ่มเติมในงบฯ
กลาง ซึ่งเราให้เขาต่อเรือฟรีเกต เพราะมี
ความจำเป็นในการดูแลอธิปไตยของประเทศ
และเรือเก่ามากแล้วต้องทยอยต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่
เรามีงบประมาณและตามความจำเป็น ทั้งนี้ งบฯ
ต่อเรือฟรีเกต รวมถึงระบบอาวุธยุทโธปกรณ์
ด้วย วันแรกที่คนปฏิเสธว่าไม่รู้ว่ามีโครงการนั้น
เพราะโครงการมันอยู่ในเรื่องเดิม คนจำไม่ได้
เป็นการซื้อตามระบบของ กองทัพเรือ ถ้ามีเรือ
แล้วไม่มีอาวุธแล้วจะต่อเรือไปทำไม ทั้งหมด
จำเป็นต้องมียุทโธปกรณ์ติดเรือและไม่ได้ใช้งบ
ประมาณเพิ่ม เป็นงบของกระทรวงกลาโหมใน
ส่วนของกองทัพเรืออยู่แล้ว

นายกฯกล่าวว่า ที่หลายคนพูดในสวน
ของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่เพิ่ม
ขึ้นถึง 2.2 แสนล้านบาทนั้น เพิ่มขึ้นมาจาก
ลำดับของแต่ละปี ซึ่งทุกกระทรวงก็เพิ่มมา
แบบนี้สัดส่วนก็มีอยู่ ไม่เกินสัดส่วนของงบ
ประมาณทั้งหมดของประเทศ ความจริงก็
น้อยกว่าสัดส่วนจริงๆ ด้วยซ้ำ รัฐบาลให้
ความสำคัญกับทุกเรื่อง และจะไปทิ้งเรื่อง
ความมั่นคงไม่ได้ เราต้องมีไว้บ้าง ถ้าไม่มีแล้ว
อนาคตจะอยู่อย่างไร ไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ไปรบกับใคร ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะซื้ออาวุธเพื่อ
ไปรบ เราซื้อไว้เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางบก

ทางทะเลของเรา

นายกฯกล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัด
ซื้อ ทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีข้อสงสัย ทำให้
ชำรุด ผุพังใช้ไม่ได้ ต้องเสียงบประมาณ
จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดหาบ้างเท่าที่
จำเป็นและทำได้ ขอมรับว่าในยามปกติ เช่น
รถถังก็ซื้ออะไรไม่ได้ แต่พวกอากาศยานเรา
นำมาใช้ช่วยเหลือป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ดูแล
ประชาชน ส่วนหนึ่งเรามีไว้เพื่อป้องกันตัว
เอง ต้องพิจารณาพร้อมกับประเทศต่างๆ แต่ถ้าเรา
มียุทธโศปกรณ์ที่สับประดังไปฝึกกับคนอื่น
เราจะตามเขาทันหรือไม่ ขอให้คิดแบบนี้บ้าง
ขอรับรองว่าอย่าเอาเรื่องโน้นมาตีเรื่องนี้ จนพจน
รังเกียจข้าราชการ

อิมเชียร์ปู-ระวังผิดกม.จรรยา

เมื่อถามถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ระบุมีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น
(อปท.) บางพื้นที่ ใช้งบประมาณผิดประเภท
อ้างจัดสัมมนาแต่กลับพามวลชนมาให้กำลังใจ
จน.ส.ยังลักษณะ ชินวัตร อดีตนายกฯ พล.อ.
ประยุทธ์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกำลัง
ตรวจสอบอยู่ ถ้ามีใครนำงบมาใช้ใน
ลักษณะดังกล่าวถือว่ามีความผิด อ้างว่า ไปจัด
สัมมนาแล้วกลับพามวลชนเข้ามาเชียร์คนถือว่า
ต่อเจตนา ต้องดูว่าใครทำ มีเจตนาบริสุทธิ์
หรือเปล่า ถ้าเจตนาบริสุทธิ์คนไม่เคยไปทำ
ใครเลย อยากมาให้กำลังใจ ข้าราชการเองก็
เป็นไร แต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือว่า
ไม่บริสุทธิ์ใจ

นายกฯ กล่าวว่า คนเคยเตือนแล้วว่าคน
ไม่ได้ช่วยด้วยกฎหมาย เพราะทุกคน ไม่ว่าจะ
ไปที่ศาล ที่ทำเนียบ ถ้าเกิดขบวนการจรรยา
กฎหมายจรรยากรรมี้ ทุกคนจะต้องถูกลงโทษ
ทั้งหมด คนจะไม่ปล่อยให้กฎหมายถูกละเมิด
หลายอย่างคนผ่อนปรนไปเยอะแล้ว คำสั่ง
มาตรา 44 ศาลทหารก็ปลดล็อกไปให้เยอะ
แล้ว มันดีขึ้นหรือไม่ ยังไม่กลับกันขึ้นไปอีก
คนไม่รู้จะว่าอย่างไรกับคนเหล่านี้

“การให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่
ว่าอะไร แต่ขอให้พอสมควร ไม่ใช่จะระดม
ชนคนมาให้หมด แล้วมาว่ารัฐบาลปิดกั้น
ถามว่าปิดกั้นตรงไหน ถ้าปิดกั้นจริงผมคง
ประกาศห้ามเข้ามาทั้งสิ้น แต่วันนี้ผมยังไม่
ได้ประกาศอะไรเลย ต้องตรวจสอบว่ามี
เจตนาบริสุทธิ์ชนคนเข้ามาหรือไม่ ไปจ้างไป
เกณฑ์มาหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าผิด แต่
ถ้าไม่ผิดผมก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้ว เอาคนมา
ลงโทษมาติดคุกมันดีที่ไหนเพราะทุกคนก็

เป็นชาวบ้านทั้งนั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

‘ป้อม’ ไม่ใช่ทหารดูแลหน้าศาล

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
และรวมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียม
พร้อมดูแลความเรียบร้อยในวันที่ 25 ส.ค. ที่
ศาลฎีกาฯ ดัดสันคดีจำนำข้าวว่า เป็นเรื่อง
ของตำรวจและศาลฎีกาฯ ที่จะประสานกัน
อย่างไร โดยจะให้ตำรวจท้องที่ดูแลการ
เคลื่อนย้ายคนเพราะเราไม่อยากให้ชนกันมา
อยากให้อำนาจกันอยู่ที่บ้าน ส่วนการดูแล
ความปลอดภัยของผู้พิพากษาจะใช้กำลัง
ตำรวจและใช้กฎหมายปกติ ซึ่งมีการเตรียม
การไว้แล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

เมื่อถามว่าเกรงจะมีกระบวนกรที่ใช้
เหตุการณ์นี้มาเป็นเหตุสร้างสถานการณ์หรือไม่
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี มีที่สามก็
ไม่น่าจะมี คิดว่าไม่น่ามีอะไร และจะไม่มี
การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน้าศาล กง
ใช้กำลังปกติของตำรวจ ซึ่งศาลต้องพูดกับ
ตำรวจว่าจะให้จัดสถานที่อย่างไร ทั้งนี้ จะ
ไม่มีกำลังทหารเข้าไปช่วย

เมื่อถามว่าขึ้นชั้นไม่มีการสกัดเรื่องการ
เดินทางของมวลชนใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร
กล่าวว่า ไม่มี เราไม่สกัด ก็พูดกันให้รู้ว่
มาเยอะก็ไม่มีที่ขึ้น

มท.1 สั่งอปท.กวดขันใช้งบฯ

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้งบฯชนคนมาให้กำลังใจ
พล.อ.ประวิตรกล่าวขยอนว่า “ไม่มี องค์กร
ไหน ใคร ที่ไหน บอกมา ไม่จริง ก็พูดกันไป”
เมื่อถามย้ำว่ามีแกนนำปช.ระบุนหากมีการ
สกัดไม่ให้คนเข้ารถมา เขาจะซื้อตำรวจตัวร้มา
เอง แบบนั้นมาได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว
ว่า มาได้ อยากมาก็มา ไม่มีอะไร

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
ให้สัมภาษณ์หลังประชุมกรมฯว่า ขึ้นขั้นมาได้
แจ้งกับขับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
ผู้บริหารอปท. ไปแล้วให้กวดขันเรื่องการใ้
จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะป็นรถหรืออะไร
ก็ตาม ต้องดำเนินการตามระเบียบและ
กฎหมาย อย่าให้ขัดระเบียบ ขณะนี้ยังไม่เห็น
มีความผิดคดี ส่วนหนังสือที่สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งมาถึงกระทรวง
มหาดไทย ให้ตรวจสอบการใช้จ่ายของอปท.
เป็นการขอความร่วมมือให้กวดขันเรื่องดังกล่าว
คสช.ออกฝ่ายมั่นคงรับมือ 25 ส.ค.

ที่บ.ท.บ. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ท.บ.



ในฐานะเลขาธิการคสช. และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึง กกล.รส. 4 กองทัพอากาศ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประเมินสถานการณ์ กรณีศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาคัดค้านคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ใช้เวลาประชุมกว่า 2 ชั่วโมง

พล.อ.เฉลิมชัย เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองให้เกิดความสงบเรียบร้อยเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมา ควบคู่กับการเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมประเมินว่าจะมีประชาชนมาให้กำลังใจประมาณ 1-2 พันคน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดปริมณฑล อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และอยุธยา ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน หน่วยงานด้านความมั่นคงให้จับตากลุ่มแกนนำในพื้นที่ที่อาจเคลื่อนไหวชักชวนคน โดยพิจารณาว่าหากพื้นที่ไหนมีเพื่อน้ำเลี้ยง ซึ่งจะมีโดยรถตู้มีค่าใช้จ่ายเกือบ 1 แสนบาทต่อ 1 คัน และอีกช่องทางหนึ่งมาจากรถไฟฟรี ที่จะเดินทางมาก่อนวันตัดสินอย่างน้อย 2-3 วัน โดยจะนัดกันที่ตอนเมืองและหลักสี่

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้เป็นห่วงถึงจำนวนคนที่จะมาให้กำลังใจ แต่ห่วงมือที่สามจะมาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย โดยเฉพาะตัวบุคคล

อารักขา 9 ตุลาคม

สำหรับการดูแลพื้นที่บริเวณหน้าศาลฎีกา จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบหลัก พร้อมส่งกำลังดูแลอารักขาบ้านพักของคณะตุลาการฎีกาทั้ง 9 คน ทั้งก่อนจะมีคำตัดสินและหลังคำตัดสินไปแล้ว เบื้องต้นจะยังคงใช้แผนกรกฎ 52 ทั้งนี้สัปดาห์หน้า พล.อ.เฉลิมชัย จะเรียกหน่วยงานความมั่นคง ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ทวิป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมกรม. ถึงการติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มบุคคลที่จะเดินทางมาให้กำลังใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในวันที่ 25 ส.ค. ว่าต้องพิสูจน์ทราบก่อน และจะพยายามอย่างที่สุดที่จะดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อถามว่ามีการเตรียมสกัดมวลชนในพื้นที่ต่างๆ หรือไม่ เข้ามารุง พล.อ.ทวิปกล่าวว่า

ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด ได้พูดคุยติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทำที่ของแกนนำกลุ่มการเมืองเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น กระบวนการพิจารณาคดีทุกอย่างรวมทั้งหลักฐานต่างๆ นั้น ศาลฎีกาฯ ได้รับฟังไว้แล้ว ให้รอวันที่ 25 ส.ค.นี้

วัฒนธรรมการปฏิรูป 11 ด้าน

นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมาตนกับรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไปแจกลูกของจำเป็นให้กับประชาชนชาวจ.ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ที่ถูกน้ำท่วม คำถามที่ถูกถามมากที่สุดคือเมื่อไรจะมีเลือกตั้ง คนก็ตอบไม่ได้ แสดงว่าประชาชนสิ้นหวังกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ

นายวัฒนา ระบุว่า อีกเรื่องที่ประชาชนบ่นกันมากคือทุกคนอยากมาให้กำลังใจ

□ อ่านต่อหน้า 11

●สปท.เพียบปดต่อจากหน้า10

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในวันที่คำพิพากษา แต่กลับถูกฝ่ายความมั่นคงสกัดกั้นทุกทาง ตั้งแต่การห้ามรถตู้ รถโดยสาร รถรับจ้างนำประชาชนเข้ามามากกว่านั้นคือการส่งการกักกัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลลูกบ้าน หากมีประชาชนในหมู่บ้านของใครหายไปให้กำลังใจ ผู้นำชุมชนต้องรับผิดชอบ ขณะที่โฆษก คสช.แก้ตัวแบบน้ำขุนน้ำว่าไม่ได้สกัดมวลชนเพียงขอความร่วมมือ

“การมาให้กำลังใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มวลชนไม่ได้ยกกำลังมากดดันศาล ดังนั้นการสกัดกั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดคือการละเมิดเสรีภาพของประชาชนผมยืนยันว่าจะไปให้กำลังใจอย่างแน่นอน กันรถหรือปิดถนนผมก็จะเดินไป มันเป็นเรื่องภาพของผม ทำไมจะไปไม่ได้” นายวัฒนาระบุ

กรม.ตั้งเลขาฯ สสท.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมกรม.ว่า เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้ง 1.นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2.นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจฯ เป็น รองปลัดกระทรวง 3.นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจฯ เป็น รองปลัดกระทรวง 4.นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ 5.นางชนาภรณ์ พรหมสุวรรณ ผู้ตรวจฯ เป็น อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายวิษณุ ธีรพันธ์ ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตลอดกรมการปฏิรูป 11 ด้าน

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า กรม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปด้านละไม่เกิน 15 คน รวม 165 คน วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งที่ประชุมวันนี้แต่งตั้งทั้งสิ้น 120 คน เหลืออีก 45 คน จะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ใน 120 คน เป็นผู้หญิง 20 คน อายุระหว่าง 40-70 ปี จบปริญญาเอก 30 คน และเป็นไปตามแนวทางที่นายกฯ เคยสั่งการให้มีข้าราชการประจำน้อยที่สุด ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป และจากนี้คณะกรรมการทั้ง 11 คณะ จะประชุมเพื่อออกร่างแผนการปฏิรูปในด้านต่างๆ และนำแผนของแต่ละคณะมารวมกันเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิรูประดับชาติ คาดว่าแผนการปฏิรูประดับชาติจะใช้เวลา 8 เดือน จะเสร็จเม.ย.2561

อดีตสปท.ล้มแบ็กอี้อ

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ตามพ.ร.บ.ปฏิรูปกำหนดวิธีการทำงาน เช่น 1.มีหัวข้อปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญและกรม.กำหนด 2.ระบุกลไก วิธีการ ขั้นตอน และผลลัพธ์ของการปฏิรูปในแต่ละด้าน พร้อมมีตัวชี้วัดด้วย 3.ผลสัมฤทธิ์ในช่วงระยะเวลา เช่น 5 ปี 4.กฎหมายที่ต้องออกเพื่อให้กลไกการปฏิรูปเดินหน้าไปได้มีหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องปฏิบัติ ใช้งบประมาณเท่าใด และทั้ง 11 คณะต้องติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐสภา ศาล กระทรวง ทบวง กรม องค์การอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ จากนั้นทำรายงานเสนอกรม.และรัฐสภาให้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน จะเห็นว่าทั้ง 11 คณะคืบค้ำกับการแต่งตั้ง

“คำถามยอดฮิตคือ ถ้าหน่วยงานใดไม่ทำตามคณะกรรมการปฏิรูปจะอย่างไร เรื่องนี้ไม่ได้ให้มีการเจรจาพูดคุยเพื่อขอทราบเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ทำ ถ้ารับฟังได้ก็ค่อยๆ ถอน แต่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ให้รายงานนายกฯ หรือรายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะแต่งตั้ง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อ : ตั้งแล้ว120กก.ปฏิรูปสปท.เทียบบีกชรก.-ทหารก็มาปรับคสช.เข้ม'รลไฟฟ้า'...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 9758 หน้า : 1

ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ พล.ท.สรรเสริญกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ 120 รายชื่อที่แต่งตั้ง ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงต่างๆ อดีตข้าราชการ อดีตสมาชิกสปท. และทหารเป็นส่วนใหญ่

รับเบี้ยประชุมตก 4.8 หมื่น/เดือน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงรายชื่อกรรมการปฏิรูปฯจะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนได้หรือไม่ นั่นแล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ รายชื่อที่ตั้งวันนี้ 120 คน เหลืออีก 45 คน ที่เหลือจะทยอยตั้งเพิ่มให้ครบ 165 คน และอาจตั้งได้มากกว่านี้หากมีด้านอื่นเพิ่ม รายชื่อที่เสนอมาจากหลายภาคส่วน ทั้งพรรคการเมืองหลายพรรค และจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยเลือกให้มีข้าราชการร่วมน้อยที่สุด ยกเว้นข้าราชการที่ใกล้ชิดเกษียณ เพราะคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องทำงานหนัก

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนค่าตอบแทนจะได้รับเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ครั้งละ 6,000 บาท คาดว่าประชุมไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หนึ่งเดือนมี 4 สัปดาห์ เท่ากับ 8 ครั้ง จะเป็นเงิน 48,000 บาท ซึ่งถูกกว่าเงินเดือนของสปท.ครั้งหนึ่ง ส่วนวาระการทำงานกำหนดไว้ให้ 5 ปี ระหว่างนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะลาออกก็ได้ หรือนายกฯคนใหม่ที่เข้ามาบริหารจะปรับเปลี่ยนก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพยายามไม่ให้เป็นคนหน้าเดิม โดย 11 ชุดนี้ชื่อจะไม่ซ้ำ ยกเว้นบางคนที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องเลือกเพียงชุดใดชุดหนึ่ง ส่วนรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ มีการเสนอรายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว จะเร่งแต่งตั้งให้เสร็จในสิ้นเดือนส.ค.นี้

ยันสหรัฐไม่ได้สั่งแบนเกาหลี

นายดอน ปรมดีวินัย รว.ต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของ พล.อ.ประยุทธ์ ด.ค.นี้ว่า จะมีการหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ทั้งด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคง การทหาร รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ การเดินทางเยือนครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้งความสัมพันธ์ การค้าการลงทุน เพราะขณะนี้ไทยมีการค้าที่เกินดุลกับสหรัฐอยู่ จึงจะอย่างไรให้การค้าการลงทุนนี้อยู่ในตัวลขที่สมดุลสมผล โดยไทยอาจลงทุนกับสหรัฐมากขึ้น

นายดอนกล่าวว่า ยืนยันสหรัฐไม่ได้กดดันไทยให้ปิดบริษัทยของเกาหลีเหนืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าว และนายเร็กซ์ เว็ซัน ทิลเลอร์สัน รว.ต่างประเทศของสหรัฐ ที่มาเยือนไทย สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่หารือในภาพกว้างของท่าทีของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือ

รว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นั้น การประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียน เราได้ถามว่า เป้าหมายของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือเป็นอย่างไร โดยสหรัฐตอบว่า ต้องการเห็นเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ จึงต้องการหาทางออกในเรื่องนี้ร่วมกัน

เมื่อถามว่าการเยือนสหรัฐครั้งนี้จะพูดคุยถึงปัญหาเกาหลีอีกเหนือหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เชื่อว่าพูดคุยกันได้อีก และท่าทีของสหรัฐคงไม่เปลี่ยนไปจากนี้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดสงคราม เพราะทางออกที่ดีคือการพูดคุย ซึ่งอาเซียนต่างสนับสนุนการพูดคุย

'มีชัย' ยันต้องเช็ตซีโรกสม.

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่สนช.ปรับแก้ให้กสม.อยู่ต่อครึ่งวาระว่า อาจมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะกรรมการชุดปัจจุบันกระบวนกรสรรหาไม่เป็นไปตามหลักการปารีส ซึ่งไม่ว่าจะให้อยู่ต่อครึ่งวาระหรือเต็มวาระ ก็จะถูกลดเกรดด้านการยอมรับจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ดี และไม่รู้ถึงเหตุผลของ สนช.ที่กำหนดให้อยู่ต่อครึ่งวาระด้วย ซึ่งกรรมการในสัดส่วน กรธ.จึงสงวนความเห็นให้พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วสรรหาใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากล ส่วนที่มองว่าหวังผลไปถึงการกำหนดสถานะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยนั้น ดนคิดว่าย่ำเพ็งมอง ไปถึงขั้นนั้น

เมื่อถามว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. มีแนวโน้มจะเชิญให้ไปดูการสาธิตเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบหลายเบอร์ นายมีชัยกล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายยังร่างไม่เสร็จ ต้องรอให้ถึงตรงจุดนั้นก่อนค่อยว่ากัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : ตั้งกองทุนแก้ปัญหาปาล์ม ต้นงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 24779 หน้า : 7

ตั้งกองทุนแก้ปัญหาปาล์ม

● ต้นงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม

● รัฐประเดิมใส่เงินพันล้าน

นายอภิศักดิ์ ฤทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขึ้นเป็นกองทุนหมุนเวียนแห่งใหม่เพื่อเข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะการนำเงินไปสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ใช่การตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อการดูแลรักษาเสถียรภาพด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเบื้องต้นจะใช้วงเงินประเดิมจากรัฐบาลใล่มาให้ก่อน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน

สำหรับสาระสำคัญของการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานั้น คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลังชี้แจงว่าปาล์มน้ำมันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทยให้มีศักยภาพการผลิตและการแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยปัจจุบันปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยยังคงมีปัญหาความไม่สมดุลทั้งด้านการผลิตและความต้องการใช้ มีการผลิตต่ำกว่ามาตรฐานและการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย

ทั้งนี้จึงต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นมา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้นทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเงินทุนในการบริหารจัดการจะมาจากเงินประเดิมจากรัฐบาล 1,000 ล้านบาท เงินงบประมาณประจำปี ปีละ 10 ล้านบาท เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค่าปรับและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้รวมทั้งดอกผลที่ได้จากเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุน และเงินอื่น ๆ ที่จะเข้ามาเสริม

ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุน ใ้ระนะวุัดถูประสงคใ้ไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้ในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังให้ใช้เป็น

ทุนสงเคราะห์กับเกษตรกรในการปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การทำประกันภัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ หรือการสร้างแหล่งน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรในลักษณะของ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือใช้เป็นการใช้จ่ายของกองทุนตามที่คณะกรรมการกำหนด



อภิศักดิ์ ฤทธิกุล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : ตั้งกองทุนแก้ปัญหาปาล์ม ดันงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 24779 หน้า : 7

อย่างไรก็ตามในด้านการบริหารจัดการกองทุนนั้นจาก
นี้ไปจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยโครงสร้าง
สร้างคณะกรรมการมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นประธาน มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
สำนักงานประมง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 8 คนเป็นกรรมการและมี
ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการ
และเลขานุการอีก 1 คน และเป็นกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการอีก 1 คน

ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้ขุดเล็ก
กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้
รับผลกระทบจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจเพราะปัจจุบัน
รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดย
การให้เอกชนเข้ามาดำเนิน
งานในรัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่ง
หนึ่งจึงทำให้กองทุนหมดความ
จำเป็นที่จะช่วยเหลือพนักงานที่ได้
รับผลกระทบ.



โยกวิณะโรจน์พั่นกรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้ง 1. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 2. นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 3. นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5. นางชนาภรณ์ พรหมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ

พล.ท. สรรเสริญ กล่าวด้วยว่านอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง **นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง **เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60** เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : คสช.อารักขา9องค์คณะคดีข้าว ครม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21757 หน้า : 1

คสช.อารักขา9องค์คณะคดีข้าว

ครม.ตั้งทีมปฏิรูปเนชุก สบท.-คนกึ่ง-กฏเพียบ

“บิกตู-บิกป้อม” ประสานเสียงไม่ได้สกัดกองเชียร์ “ปู” นายกษี้มห้ามฝ่าฝืนกฎหมาย สั่ง มท.สอบ อปท.ใช้งบฯเกณฑ์คนมาเชียร์ **★ มีต่อหน้า 12**

คสช.อารักขา ☆ ต่อจากหน้า 1

ถือว่าผิด “ประวิตร” บอกอยากจะทำก็มา ห่วงจะไม่มีที่ยืนมท.บอกยังไม่พบ อปท. ใช้งบฯผิดปกติ ขณะ “เลขาธิการ คสช.” ถกหน่วยมันครั้งรับมีวันชี้ชะตา “ปู” หวั่นมือที่สามป่วน มอบ ดร.คุมเชิงหน้าศาล จัดกำลังอารักขาเข้มองค์คณะ 9 ผู้พิพากษา สั่งประกบแกนนำเหนือ-อีสานชนคนขึ้นรถตู้-รถไฟฟรี “วัฒนา” ชัดโดนสกัดทุกทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านถูกสั่งบล็อกลูกบ้าน ครม.ไฟเขียวตั้ง 120 อร์หันต์คุมบังเหียนปฏิรูป 11 ด้าน อดีต สบท.เกือบครึ่งร้อยแห่รับงาน พร้อมอดีตนายทหาร-ชรก.เกษียณ “บวรศักดิ์” ดูแลด้านกฎหมาย “เอนก” คุมการเมือง “ทนายสงกรานต์” โผล่ร่วมวงชุดยุติธรรม “กล้ารงค์-พะจูนณ์” นำทีมปราบโกง

ยิ่งใกล้วันศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตัดสินคดีรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่ 25 ส.ค. ฝ่ายความมั่นคงยังจับตาเข้มความเคลื่อนไหวในการขนมวลชนมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและหัวหน้า คสช. ย้ำไม่ได้สกัดกัน พร้อมสั่งกระทรวงมหาดไทยสอบหาก อปท. ใช้งบฯประมาณเกณฑ์คนมาเชียร์อดีต นายกษี้อือเป็นความผิด

นายกษี้อือเดินทางเยือนพัฒนางานวิจัย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนประชุม พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะวิจัยเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 12 จัดขึ้นวันที่ 23-27 ส.ค. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก-

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ และได้นำผลงานวิจัยมาจัดแสดง โดยนายกษี้อือได้กล่าวชื่นชมว่า นำภูมิปัญญาที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาอยากให้อีกก้าวต่อไป “ส่วนคนที่ทำลาย ก็ปล่อยให้เค้าทำลายไปแต่เราต้องเดินหน้าของเรา” อย่างการปลูกข้าวของให้ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ใช่ปลูกเหมือนกันทั้งประเทศ จะทำให้ขายไม่ได้ราคา ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผู้วิจัยรวมกลุ่มกันไปหารือกับ อย. ซึ่งตนได้สั่งการ อย. ไปแล้วต้องมีการศึกษาผลงานวิจัยใหม่ๆ ในสารสกัดที่ยังไม่มีข้อมูล จะทำให้ อย.สามารถให้ใบอนุญาตรับรองได้

หยอกมีอะไรรักษาความใจร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกษี้อือได้เดินเยี่ยมชมงานวิจัยที่นำมาแสดง อาทิ การออกแบบผ้าใยกล้วยพิมพ์ภาพกราฟฟิค เครื่องกับดักไขยุงลาย นวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลายที่เคลือบด้วยสารดึงดูดสารสกัดจากหอยลายเพื่อดึงดูดให้ยุงพาหะมาวางไข่และใส่สารกำจัด หรือเครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการวัดจอตอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ซึ่งนายกษี้อือได้ทดลองใช้เครื่องดังกล่าวด้วย และชมผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้ำมันรำข้าว ซึ่งมีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและบำรุงหัวใจ โดยนายกษี้อือได้กล่าวหยอกล้อว่า “บำรุงหัวใจแล้วสามารถรักษาใจร้อนและใจร้ายได้หรือไม่” พร้อมทดลองทาลิปสติกมันที่ทำจากน้ำมันรำข้าว

อ้อม อปท.ชนคนเชียร์ “ปู” ถือว่าผิด

ต่อมาเมื่อเวลา 13.50 น. หลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและหัวหน้า คสช.กล่าวถึงกรณีที่ทำเนียบงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่ใช้งบประมาณผิดประเภท อ้างจัดสัมมนา

แต่กลับพาดมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบ ถ้าใครนำงบประมาณมาใช้ในลักษณะดังกล่าวถือว่ามีความผิด ถือเป็นการ سوءเจตนา ต้องดูว่าใครทำ มีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่เป็นไร ห้าม อายกมาให้กำลังใจก็ขั้บรณมาเองไม่เป็นไร แต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าไม่บริสุทธิ์ใจ ไปข้างไปเกณฑ์มาหรือไม่ ถ้าจริงถือว่าผิด เคยเตือนไปแล้วว่าไม่ได้ขู่ว่าด้วยกฎหมายคือไม่ว่าจะไปศาลที่ทำเนียบรัฐบาล ถ้าคิดวางแผนการจลาจลจะต้องลงโทษหลายอย่างผ่อนปรนไปเยอะ คำสั่งมาตรา 44 ศาลทหาร ปลดล็อกไปให้เยอะ การให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าอะไร แต่ขอให้พอสมควร ไม่ใช่ระดมคนมา แล้วมาตำรัฐบาลปิดกัน ถ้าปิดกันจริงคงประกาศห้ามเข้ามา

ทวิร์ ครม.สัญจรไม่เกี่ยวกับการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 21-22 ส.ค. ที่ จ.นครราชสีมาว่า ไม่ได้จัดประชุมเพื่อค้นหาความเคลื่อนไหว นักการเมืองหรือจับนักการเมืองเพราะตนไม่สนใจและไม่ให้เครดิตอยู่แล้ว ไม่ใช่เวลาของเขาแต่วันนี้ตนต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ผ่านมาร 3 ปีตนพยายามทำเต็มที่และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปฟังจากปากของประชาชนว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหน ขณะเดียวกันจะอธิบายขั้นตอนการใช้งบประมาณที่จัดสรรลงมา จะเข้ารอบการช่วยเหลือเรื่องการขึ้นทะเบียนไว้ได้หรือไม่

“บิกป้อม” ซื่ออยากจะทำแต่ไม่มีที่ยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยบริเวณศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันพิพากษาคดีจำนำข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ วันที่ 25 ส.ค.ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จะดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังและจัดกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยผู้พิพากษาในคดีแต่ยังไม่เพิ่มกำลังตำรวจและยังไม่ใช้ทหารดูแล ตลอดจนให้ใช้กฎหมายตามปกติ โดยยังไม่พบขบวนการใดนำเรื่องมีมาสร้างสถานการณ์ และไม่ให้นำจะมีมือที่สาม ทั้งนี้ อยากให้แฟนคลับของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านดีกว่า เราไม่ศักดิ์ใคร เพียงแต่พูดจากัน หากมากมายก็ไม่มีที่ยืน ส่วนที่แกนนำเสื้อแดงระบุว่าจะซื้อตัวรถทัวร์ให้มวลชนเข้าถูกสกัดกั้นที่ขบวนมา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “มาได้อยากจะทำไม่เป็นอะไร” ส่วนกรณี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : คลสช.อารักขา9องค์คณะคดีข้าว ครม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21757 หน้า : 1

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขมมวลชนมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์นั้น ยืนยันว่าไม่มี แค่ว่ากลับไป

มท.1 ยังไม่พบท้องถิ่นชนคน

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวถึงการตรวจสอบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ หลัง สตง.ตรวจพบมีการใช้งบฯ เตรียมขมมวลชนมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่าได้กำกับ ผวจ. นายอำเภอ และผู้บริหารอปท.ทั่วประเทศว่าการใช้งบฯงบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเท่าที่ตรวจสอบแต่ละพื้นที่ที่ยังไม่พบความผิดปกติ ส่วนข้อมูลที่ สตง.ระบุว่าได้จากโซเชียลนั้นยังไม่มีรายงาน สตง.เพียงแต่ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยกำกับกดจันในเรื่องงบประมาณของ อปท.

สมช.มั่นใจไม่มีเหตุการณ์วุ่นวาย

พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการจับตาสถานการณ์ในวันที่ 25 ส.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาในคดีรับจำนำข้าวว่า เราติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุยทำความเข้าใจในทุกภาคส่วนของแต่ละจังหวัด ไม่น่าจะมีอะไรเป็นกรณีพิเศษ ส่วนกระแสข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนคนมาทกม.นั้นต้องพิสูจน์ทราบก่อน เราพยายามอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเหตุการณ์ความวุ่นวาย ขณะที่การเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ตอนนี้อยู่มีการแสดงความคิดเห็น

คลสช.จับตาชนคนขึ้นรถตู้-รถไฟฟรี

ขณะที่เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คลสช. ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึง กกล.รส.4 กองทัพอากาศ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

☆ มีต่อหน้า 13

คลสช.อารักขา ☆ ต่อจากหน้า 12

(กอ.รมน.) เพื่อประเมินสถานการณ์กรณีศาลจะมีการอ่านคำพิพากษาคดีคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในวันที่ 25 ส.ค. โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง โดย ผบ.ทบ.เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สงบเรียบร้อยเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาควบคุมไปกับการเดินทางหน้าทำความเข้าใจกับประชาชน ในที่ประชุมประเมินว่าจะมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจประมาณ 1-2 พันคน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดใกล้เคียงและปริมณฑล อาทิ จ.ปทุมธานี นนทบุรี

สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน หน่วยงานด้านความมั่นคงสั่งให้จับตามกลุ่มแกนนำในพื้นที่ที่จะเคลื่อนไหว ชักชวนคนมาให้กำลังใจอดีตนายกฯ โดยพิจารณาว่าหากพื้นที่ไหนมีที่น้ำเสี่ยงจะบานในรูปแบบของการเดินทางอาศัยรถตู้โดยสาร จะมีค่าใช้จ่ายเกือบ 1 แสนบาทต่อ 1 คัน อีกช่องทางหนึ่งจะมาจากรถไฟฟรี จะเดินทางมาก่อนวันตัดสินอย่างน้อย 2-3 วัน นัดหมายกันบริเวณสถานีตอนเมืองและหลักสี่

อารักขาผู้พิพากษาคดีข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้เป็นห่วงถึงจำนวนคนที่ จะเดินทางมาให้กำลังใจแต่สิ่งที่ประเมินกันน่าห่วงคือมือที่ 3 จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย โดยเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้ การดูแลพื้นที่บริเวณหน้าศาลฎีกาจะมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบหลัก พร้อมทั้งส่งกำลังไปดูแลอารักขาบ้านพักของผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดทั้งก่อนและหลังจะมีคดีตัดสินเบื้องต้น จะยังคงใช้แผนปฏิบัติการ “กรกฎ 52” เหมือนเดิม ทั้งนี้สัปดาห์หน้า พล.อ.เฉลิมชัยจะเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ชัดสั่งกำนัน ผญบ.บล็อกชาวบ้าน

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข อดีตรวม.พาดิษย์แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ทำไมจะไปไม่ได้” ตนไปแจกลังของให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ที่ถูกน้ำท่วม คำถามว่าเมื่อไรจะมีการเลือกตั้งนั้นถูกถามมากที่สุด แสดงว่าประชาชนสิ้นหวังกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล อีกเรื่องที่ประชาชนบ่นกันมากคือทุกคนอยากมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในวันที่ฟังคำพิพากษา แต่กลับถูกฝายความมั่นคงสกัดกั้นทุกทาง ตั้งแต่การห้ามรถตู้ รถโดยสาร รถรับจ้างนำประชาชนเข้ามา หนักไปกว่านั้นคือการสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลลูกบ้านของตน หากมีประชาชนในหมู่บ้านของใครหายไปให้กำลังใจผู้นำชุมชนต้องรับผิดชอบ ขณะที่โฆษก คลสช.แก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆว่าไม่ได้สกัดมวลชนเพียงขอความร่วมมือส่วนหัวหน้าแต่จัดการที่ปากเรียกหรือให้ทุกคนเคารพกฎหมายแต่พฤติกรรมกลับเป็นตรงข้าม การมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ยกกำลังมากดดันศาล การสกัดกั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดคือการละเมิดเสรีภาพของประชาชน คนยืนยันว่าจะไปอย่างแน่นอน ถ้ากั้นรถหรือปิดถนนก็จะเดินไป มันเป็นเสรีภาพ ทำไมจะไปไม่ได้

“วัชระ” ร้องสอบเอกชนประมูลข้าว

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน

บริเวณสำนักงาน ก.พ. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้เสนอตัวซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่ผู้ตสากรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 1/2550 โดยนายวัชระกล่าวว่า พบมีบางบริษัทเข้าประมูลข้าวของรัฐบาลแต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน โดยมี 2 บริษัท ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ในวันประกาศคุณสมบัติผู้ประมูล และมี 2 บริษัท มีใบ ร.ง.4 ผิดประเภท จึงสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้พวกฟ้องหรือไม่ จึงขอให้นายกฯตรวจสอบถ้าพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ยกเลิกการประมูล นอกจากนี้ ยังได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีรัฐมนตรีในรัฐบาลใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ Mi.17 ของกองทัพออกไปตรวจโรงสีที่ จ.กำแพงเพชร อ้างกับข้าราชการว่าเป็นภารกิจลับ ทำให้ไม่ใช้เครื่องบินของกระทรวงเกษตรฯ และไม่แถลงข่าวว่าไปตรวจโรงสี ที่แห่ง

“มีชัย” ย้ำเช็คซีโร่ กสม.สรรหาใหม่

อีกเรื่องเมื่อเวลา 18.30 น. ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ สนช.ปรับแก้ให้ กสม.อยู่ต่อ ครั้งวาระว่าอาจมีปัญหาขึ้นเพราะกรรมการชุดปัจจุบันมีกระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักการปารีส ไม่ว่าจะอยู่ต่อครั้งวาระหรือเต็มวาระจะถูกลดเกรดด้านการยอมรับจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ดี และไม่รู้เหตุผลที่ สนช.กำหนดให้อยู่ต่อครั้งวาระ กรรมการในสัดส่วน กรธ.จึงจะสงวนความเห็นให้พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วสรรหาใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล ส่วนที่มองว่าหวังผลไปถึงการกำหนดสถานะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยนั้น ตนว่าอย่าเพิ่งมองถึงขั้นนั้น

เมินคำทำตุลาสาธิตกบัตร์แยกเบอร์

นายมีชัยกล่าวถึงกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีแนวคิดจะเชิญให้ไปตุลาสาธิตเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบหลายเบอร์ ว่า ขณะนี้กฎหมายยังร่างไม่เสร็จจัดรอให้ถึงตรงจุดนั้นก่อนค่อยว่ากัน

ไวโยไพรมารีดับฝันนักการเมืองหญิง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้ใช้ระบบไพรมารีโหวต พิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าเป็นคำถามสำหรับวาระปฏิรูปการเมืองว่า สนช.จริงจังกับเป้าหมายที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : คลสช.อาร์กขา9องค์คณะคดีข้าว กรม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21757 หน้า : 1

จะให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็น ส.ส.แค่ไหน ถ้าตั้งใจจริง ต้องมาสร้างระบบที่เอื้อให้ผู้หญิงเข้ามาในสภา หรืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่เพิ่มอุปสรรคเจตนาารมณ์ของไพรมารีโหวตอาจุติ แต่กลับเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการเพิ่มนักการเมืองหญิง โดยเฉพาะกับผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแม้ในร่างกฎหมายนี้จะมีเนื้อหาให้คำนึงถึงสัดส่วนหญิงชาย แต่การขาดสภาพบังคับที่ชัดเจน จึงไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มาก สมมติว่าพรรคการเมืองหนึ่งจัดอันดับผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน โดย 10 คนเป็นผู้สมัครหญิงหน้าใหม่โดดเด่นในสาขาอาชีพของตนเอง แต่คนนอกวงการไม่รู้จัก พรรคได้จัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ จะจะมีโอกาสได้เป็น ส.ส. แต่ด้วยระบบไพรมารีโหวตต้องถูกส่งไปที่สาขาพรรค และตัวแทนพรรคทั่วประเทศ แม้กรรมการสรรหาจะส่งเสริมแต่ถ้าสาขาพรรคไม่เห็นด้วยก็หมดโอกาส **ขงเปลี่ยนมือ ก.ตร.ยึดดาบตั้ง ผบ.ตร.**

นายเสรี สุวรรณภานนท์ อนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยถึงแนวทางการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.ตร.) ว่า คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในวันที่ 21 ส.ค. โดยจะย้ายอำนาจแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ไปให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จำนวน 13 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน โดย ผบ.ตร.ที่จะเกษียณอายุ เป็นประธาน ก.ตร.เสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 คน ให้ ก.ตร.เลือกให้เหลือ 1 คน และส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ หากเห็นชอบบุคคลนั้น

☆ มีต่อหน้า 14

คลสช.อาร์กขา ☆ ต่อจากหน้า 13 ก็เป็น ผบ.ตร. หากไม่เห็นชอบให้ส่งกลับไปคัดเลือกใหม่ หากยังยืนยันชื่อเดิมต้องมีเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 แล้วส่งชื่อให้นายกฯพิจารณาอีกครั้ง แต่ถ้าไม่เห็นชอบอีก นายกฯจะต้องมีเหตุผลรองรับการคัดค้าน จากนั้น ก.ตร.จะสรรหาใหม่ภายใน 7 วัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาการแทรกแซงจากการเมือง เพราะนายกฯเป็นเพียงผู้เห็นชอบหรือยับยั้งเท่านั้น การแต่งตั้งเป็นระบบมากขึ้น โดยเชื่อว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตตำรวจ ซึ่งมีวาระ 2 ปี จะหวังดีกับสถาบันตำรวจอย่างแท้จริง

กรม.ไฟเขียวอรหันต์ปฏิรูป 11 ด้าน
เมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงภายหลังการประชุมกรม.ว่า กรม.มีมติรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 6 คณะ แต่ละคณะจะมีกรรมการไม่เกิน 15 คน รวม 11 คณะ จะมีกรรมการ 165 คน วันนี้ กรม.เห็นชอบ 120 คน แต่ละคณะยังตั้งไม่ครบ ยังค้างอยู่ 45 คน โดยจะแต่งตั้งโอกาสต่อไป มีสัดส่วนผู้หญิง 20 คน และให้ข้าราชการประจำน้อยที่สุด หลังจากแต่งตั้งจะแยกย้ายไปยกร่างการปฏิรูปน่าจะเสร็จภายใน เม.ย.61 ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีคณะกรรมการย่อยอีก 6-7 คณะ จะแต่งตั้งอีก 90-100 คน คาดว่าจะเสนอ กรม.ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้

“บวรศักดิ์” ถูก.ม.“เอนก” คุมการเมือง
พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วย ด้านการเมือง มี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง นายวันชัย สอนศิริ อดีต สปท.เป็นกรรมการ นายวีระจวบเหมาะ อดีต ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเลขานุการ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี นาย กฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อภิชาติ เพ็ญยัตติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม คุณหญิงทิพาวดี เมษสุวรรณ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายบัณฑิต ล่ำขำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย นายवल เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็น กรรมการ นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.พ.เป็นเลขานุการด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการยกเว้นรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน นายคำณูณ สิทธิสมาน อดีต สปท.นายสุภูมิพงศ์ โง่นคำ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนะ อดีต นักบริหารงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขานุการ

“ทนายสงกรานต์” ก็มาชุดยุติธรรม
ด้านกระบวนการยุติธรรม นายอัษฎพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา เป็นประธาน คุณหญิงแพทยหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผอ.สำนักนิติวิทยาศาสตร์ พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน อดีต สปท. นายตระกูล วินิจฉัยภาค อดีตอัยการสูงสุด นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ เป็นกรรมการ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา เป็นเลขานุการ

กูรูเศรษฐกิจพริบพร้อมหน้า
พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ด้านเศรษฐกิจ นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธาน นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีต รมช.คลัง นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้าไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เป็นกรรมการ นางปัทมา เขียววิศิษฐ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการ ด้านพลังงาน มี นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน นายเสมอใจ สุขสุเมธ อดีต ผอ.การสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน นายดุสิต เครืองาม อดีต สปท. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีต รมว.พลังงาน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต สปท. นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นกรรมการ นายกวิน ทั้งสุพานิช อดีตเลขา กคพ. เป็นเลขานุการฯ

ส่งทีมหมอผ่าตัดระบบสาธารณสุข

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สศ.นท) เป็นประธาน นายธรม์ ช่างนาว่าสวัสดิ์ อดีต สปช. นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีต สปท. นายธีรพัฒน์ ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ น.ส.ดลาลัย คำภา รองเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการ ด้านสาธารณสุข มี นพ.เสรี ผู้จินดา อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีต รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพฑูย์ ศรีเขียววงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการ

คนข่าวเกาะขบวนยกเครื่องสื่อ

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณนตร นางประภา เทระกูล ศรีนวลนัค อดีต สปท. นายธงชัย ณ นคร บรรณาธิการข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายประคิษฐ์ เรืองจิษฐ์ อดีต สื่อและอดีต สปช. ร.อ.ประยูทธ์ เสาวคนธ์ อดีต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือน นายเสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อมวลชน นายสุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหารเครือเนชั่น ด้านสังคม มี นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอำพน จินดาวัฒน์ อดีตเลขาธิการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : คลสช.อารักขา9องค์กรคเคศศิชาว ครม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21757 หน้า : 1

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ม.ร.ว.จักรกร จิตพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายต่อพงศ์เสถานนท์ นายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายวิเชียร ขวาลิต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการค้าทางการทูตผ่านสื่อ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นักวิชาการด้านประชาสังคม

“ก้านรงค์-พะจูนญ์” ยกทีมปราบโกง

พล.ท.สรรเสริญกล่าวต่อว่า ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธาน ป.ป.ช. เป็นประธาน นายก้านรงค์ จันทิก อดีต ป.ป.ช. พล.ร.อ.พะจูนญ์ ตามประทีปอดีต สปท. นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายเพิ่มพงษ์ เขาวลิต อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานะ นิมิตรมงคล หัวหน้าภาคเอกชน นายวิชา มหาคุณ อดีต ป.ป.ช. นายอนุศิษฐ์ कुमार อดีตเลขาธิการ สทช. เป็นกรรมการ นายประยงค์ ปริญญาจิตต์ เลขาธิการ ปปท. เป็นเลขานุการ

อดีต สปท. โส้รับงานครั้งร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปครั้งนี้ พบว่ามาจากบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่ง สปท.กมธ.กร่างรัฐธรรมนูญ ปี 58 โดยรายชื่อส่วนใหญ่มาจาก สปท.มากที่สุดถึง 44 คน ส่วนอดีตนายทหารมี 12 คน อยู่เกือบทุกคณะยกเว้นคณะปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการประจำที่จะเกษียณอายุในปี นี้ เช่น นายกฤษฎา บุญราช ปลัดมหาดไทย นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัด สปท. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางกนกทิพย์ รชตะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่น่าสนใจคือ นายสุชุมพงศ์ โง่นคำ อดีต ส.ส.ภาาพิสนธุ์ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน อดีต รมท. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

มีวาระ 5 ปี เบียดประชุมครั้งละ 6 พัน

เย็นวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านแล้ว โดยให้คณะกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เป็นที่น่าสังเกตว่านายสมชัย จิตสุชน ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มีชื่ออยู่ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะ

กรรมการปฏิรูปประเทศสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูป ด้าน ว่า ครม.เห็นชอบคำตอบแทนของคณะกรรมการปฏิรูป โดยจะให้เพียงเบียดประชุมรายครั้ง ไม่มีเงินเดือนเนื่องจากเป็นแค่คณะกรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท คาดว่าจะประชุมสัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง หนึ่งเดือนจะได้รับเบียดประชุม 48,000 บาท น้อยกว่าคำตอบแทนของสมาชิก สปท.ครั้งหนึ่ง รายชื่อที่ออกมานั้นมาจากภาคส่วนต่างๆที่เสนอเข้ามา ยังแต่งตั้งเพิ่มให้ครบจำนวนได้ โดยคณะกรรมการจะอยู่ได้ไม่เกิน 1 ชุด ผู้มีชื่อเข้าต้องเลือกคณะใดคณะหนึ่ง ส่วนรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะแต่งตั้งภายในสิ้นเดือน ส.ค. ขณะนี้รายชื่อเข้ามาบ้างแล้ว

“สมชัย” เป็น กก.ฝ่ายสาธารณสุข

ต่อมาเวลา 21.00 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ทั้ง 11 ด้าน จำนวน 120 คน โดยชื่อของนายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขเพียงคนเดียว ไม่มีรายชื่อไปอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่มีประกาศไปก่อนหน้านี้

นายภคสังก์แยกค่าปรับแรงงานต่างด้าว

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.กล่าวถึงปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวว่า เรื่องแรงงานเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ให้ไปพิจารณาเรื่องค่าปรับให้แยกประเภทว่าต้องทำอะไร แต่บางคนไม่ไปทำ ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรขึ้นเปิดให้ทำถึงเดือน ธ.ค. ก็ไม่ไปทำอีก มันอะไรกันหนักหนาไม่รู้ก็จัดเวรกันไปทำ วันสองวันที่เสร็จก็ไม่ไปทุกคนต้องทำงานครบทุกวันแล้วพอถึงเวลาก็มาร้องขอต่ออายุคนให้ไม่ได้ต่อมาเยอะแล้ว ก็ขอไปทำกันเถอะ

แฉเรือฟรีเกตไร้จรวดจะทำไ้ม

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงโครงการจัดซื้อขีปนาวุธปล่อยนำวิถี ฮาร์พูน บลิสค์ ทูร์ เพื่อติดตั้งบนเรือฟรีเกตด้วยว่าเป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณประจำปีกระทรวงกลาโหมในส่วนของกองทัพเรืออยู่แล้ว ไม่ได้มาเพิ่มเติมในงบกลาง ส่วนที่เราให้ต่อเรือฟรีเกตเพราะมีความจำเป็นในการดูแลธิปไตยของประเทศเพราะเรือเก่ามากแล้ว ต้องทยอยต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่มีงบประมาณและตามความจำเป็น รวมถึงระบบอาวุธยุทธโปกรณ์ด้วย วันแรกที่ตนปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่ามีการซื้อ เพราะโครงการอยู่ในเรื่องเดิม เป็นการซื้อตามระบบของกองทัพเรือ

อยู่แล้วถ้ามีเรือแล้วไม่มีอาวุธแล้วจะต่อเรือกันไม่ทำไม่

จัดโศกธารมมีขั้นตอนไม่ใช่เขียร์มวย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ส่วนความล้มเหลวการจัดทำ โผโยชัยแต่งตั้งนายทหารระดับสูงว่าเป็นเรื่องของ พ.ร.บ.กระทรวงกลาโหม ที่มีคณะกรรมการแต่งตั้ง 7 คน ประกอบด้วย ผบ.เหล่าทัพ โดยมี รมว.กลาโหม เป็นประธาน ตนไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเพียงแต่มีหน้าที่นำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ ผบ.เหล่าทัพจะต้องลงนามก่อนส่งมาถึงตน ซึ่งคนเหล่านั้นรับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดว่าจะเอาคนนั้นคนนั้นก็ ได้ กองทัพอากาศและกรมการทหารอากาศไม่ได้ตามความเหมาะสมอย่าไปประเมินเอง โดยอาจรู้บ้างไม่รู้บ้างว่าใครเป็นอย่างไร อย่าไปเขียร์มวยไม่เขียร์มวยเขียร์มวยทั้งนี้เห็นว่าใกล้จะเสร็จแล้ว และทุกเหล่าทัพ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ รมว.กลาโหม จะเสนอมาที่ตนและตนจะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทันเดือน ก.ย. คนใหม่จะได้เริ่มงานวันที่ 1 ส.ค.

ผลักดัน ขรก. โข้วทรัพย์สินสกัดโกง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวคิดที่จะให้ข้าราชการทุกระดับแจ้งบัญชีทรัพย์สินต้องดูความจำเป็นว่าหากต้องยื่นทุกคนจะเกิดความเป็นธรรมหรือไม่ โดยได้ให้แนวทางกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอจช.) ไปพิจารณา หากเห็นว่าป้องกันทุจริตได้แนวทางดังกล่าวคงเป็นไปได้ ส่วนที่ถามกันว่าเจ้าของบริษัท พ่อค้า เอกชน ยื่นบัญชีทรัพย์สินบ้างเพราะข้าราชการเขาก็ไปเรียกเงินจากพ่อค้ามัน ต้องดูทั้งสองทาง อย่ามองว่าทุกคนต้องโกงทั้งหมด ตนอยากให้ผลักดันเรื่องนี้ แต่หากทำต้องทำทั้งสองฝ่าย คือข้าราชการและเอกชนด้วย เพราะกฎหมายคือผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ ขณะที่การตรวจสอบโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอจช.) มีข้อมูลพอสมควร อยู่ในกระบวนการ หลายเรื่องเข้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว เรื่องเงินทองวัด ไม่ได้เป็นความขัดแย้งของใคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นหน่วยงานตรวจสอบเหมือนนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ป.ป.ช.นำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการส่งไปยังองค์กรอิสระ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทุกอย่างเป็นขั้นตอน อยากให้เข้าใจ

ต.ค.เยือนมะกันถกหลาภกมิต

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของ พล.อ.ประยุทธ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : คสช.อาร์กขา9องค์คณะคดีข้าว ครม.ตั้งทีมปฏิรูป11ชุด...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21757 หน้า : 1

จันทร์ โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.ในเดือน ต.ค.ว่าจะมีการหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯทั้งด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคง การทหาร รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค จะได้ประโยชน์ทั้งความสัมพันธ การค้า การลงทุน ขณะนี้ไทยมีการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯอยู่ จะทำอะไรให้สมเหตุสมผล ไทยอาจลงทุนกับสหรัฐฯมากขึ้น ส่วนกระแสข่าวสหรัฐฯกดดันไทยให้ปิดบริษัทของเกาหลีเหนือในไทยว่า ยืนยันสหรัฐฯไม่ได้กดดันไทยตามปรากฏเป็นข่าวรวมว.ต่างประเทศของสหรัฐฯที่เดินทางเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ก่อน ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ แต่หารือในภาพกว้างของท่าทีของสหรัฐฯต่อเกาหลีเหนือ

“นภา” นั่งอธิบดีพัฒนาสังคม

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ครม.มีมติแต่งตั้งนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนางไพพรรณี พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัด พม. นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัด พม. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพิ่มสิทธิคุ้มครองลูกจ้างอื้อ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพิ่มสิทธิเพิ่มเติมลูกจ้าง อาทิ กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่จ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ไม่จ่ายกรณีหยุดกิจการ กำหนดให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาพักธุระอันจำเป็น โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน รวมถึงให้ลูกจ้างลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้ โดยได้รับค่าจ้าง เมื่อรวมกับลาเพื่อคลอดบุตรแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ในวันลาตรวจครรภ์และเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน พร้อมให้ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างมาเป็นระยะเวลายาวนานได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้น กรณีนายจ้างเลิกจ้าง โดยไม่มีความผิด ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : รถไฟปรับราคา21สค.ขึ้น100-200บ. รุ่นใหม่115โบกี้4เส้นทาง3ภาค...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14402 หน้า : 1

รถไฟปรับราคา21สค. ขึ้น100-200บ.

**รุ่นใหม่115โบกี้
4เส้นทาง3ภาค
ลองวิ่งเมลล์8สาย
ใช้อักษรอังกฤษ
ยีนแเวต7%อีกปี**
‘บิกตู’จีจัดซื้อรถเมลล์เอ็นจีวี 400 คันต้องได้ในปีนี้ ชสมก.ทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ยันใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจำง่าย รฟท.ดีเดย์ 21 ส.ค.ขึ้นค่าตั๋ว 100-200 บาท รถปรับอากาศรุ่นใหม่ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ยีนแเวต7%

‘บิกตู’กำซบซื้อรถเมลล์400คันปีนี้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการปฏิรูประบบขนส่งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) ว่าเป็นความปรารถนาดี และเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางรถเมลล์อย่างไร หากไม่ทำอะไรเลยก็โดนเล่นงานอีก ยืนยันว่าเป็นความหวังดีในการทำสิ่งต่างๆ หากไม่เห็น

ด้วยกับออกมา ประเทศไทยเปลี่ยนอะไรเร็วๆ ได้หรือไม่ จึงบอกให้ไปสร้างการรับรู้ คิดวิธีนี้ขึ้นมา เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ไม่รู้ แต่สิ่งที่ย้ำวันนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในที่ประชุม ครม.ว่าจะต้องได้รถเมลล์เอ็นจีวี 400 กว่าคันที่ซื้อแล้วมีปัญหาทำให้ได้ในสิ้นปีนี้ จะทำอะไรให้มีรถเมลล์เอ็นจีวีคันใหม่ให้คนไทยได้นั่งเป็นของชาวญี่ปุ่นใหม่

“ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องราคากลาง ทุกคนต้องการราคาถูกที่สุด จึงให้ไปหรือกันมาว่า จะทำได้อย่างไร แต่รถเมลล์เอ็นจีวี 400 กว่าคันต้องมีให้ได้ และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือ กิจการประกอบรถเมลล์ในประเทศ ที่ตอนแรกเราทำไม่ได้ วันนั้นบอกให้ไปเตรียม 1,000 กว่าคันเพื่อเตรียมการให้บริษัทของประเทศไทยเข้าสู่การประมูลนี้ด้วย จะได้สร้างอุตสาหกรรมในประเทศ ไม่ใช่ซื้ออย่างเดียว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

‘เบสท์ริน’ไม่เช็ดซื้อของประมูล

แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน 489 คัน วงเงิน 3,389,710,819.50 ว่า ชสมก.ได้เปิดขายของเอกสารประกวดราคาไปเมื่อวันที่วันที่ 7-11 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเอกชนจำนวน 3 รายเข้ามาซื้อของคือบริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด และกิจการร่วมค้า JVCC นำโดยบริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ ชสมก.จะเปิดให้เอกชนยื่นเอกสารการประกวดราคา ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ จากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่สามารถยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กันยายน และจะให้แข่งขันเสนอ

ราคาได้ในวันที่ 8 กันยายน คาดว่าจะพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ชสมก.พิจารณาอนุมัติ วันที่ 20 กันยายน และเรียกผู้ชนะมาลงนามในสัญญาในเดือนเดียวกัน เบื้องต้นกำหนดรับมอบรถภายใน 90 วัน หลังจากวันลงนามสัญญาหรือประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้ ส่วนกรณีของบริษัทเบสท์ริน ที่เคยชนะการประมูล และได้ยกเลิกไปเนื่องจากมีปัญหาเรื่องแหล่งที่มาของรถเมลล์นั้น สามารถเข้ามาประมูลได้ เนื่องจากขณะนี้คดีฟ้องร้องระหว่างเบสท์ริน และ ชสมก.ยังไม่สิ้นสุด ศาลยังไม่ได้ชี้ขาด

แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า สำหรับราคากลางโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืองบประมาณการจัดซื้อรถ มาจากเงินกู้ วงเงินประมาณ 1,735,549,998 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงบประมาณการจ้างซ่อมบำรุงรักษาโดยสร้างงบดำเนินงานของ ชสมก.ที่จะตั้งไว้ในแต่ละปี วงเงินรวมประมาณ 1,654,160,821.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ชสมก.ทดลองเดินรถ8เส้นทางใหม่

ที่เขตการเดินรถที่ 4 คู่พระราม 9 ชสมก.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ ชสมก.เปิดทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา 1 เดือน เพื่อลดปัญหาการทับซ้อนเส้นทางและเพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น ที่เขตการเดินรถที่ 4 คู่พระราม 9 ชสมก.

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การเปิดทดลองเดินรถสายใหม่ 8 เส้นทางเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปลำเส้นทางเดินรถ เพื่อเชื่อมโยงระบบการเดินทางในเมืองหลวงให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางมากขึ้น แต่ละเส้นทางจะใช้รถโดยสาร 5 คัน ซึ่งเป็นรถโดยสารที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ส่วน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : รถไฟปรับราคา21สค.ขึ้น100-200บ. รุ่นใหม่115โบกี้4เส้นทาง3ภาค...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14402 หน้า : 1

ควบที่มีความปลอดภัย

นายสนิทกล่าวว่า สำหรับแนวเส้นทางทดลองจะใกล้เคียงกับเส้นทางที่ให้บริการเดิม เช่น สาย B44 หรือสาย 54 เดิมเป็นเส้นทางวงกลมห้วยขวาง มีรถให้บริการ 32 คัน ได้แบ่งมาใช้ในการทดลอง 5 คัน โดยแนวเส้นทางจะขยายจากวงกลมห้วยขวางเป็นวงกลมรัชดาพระราม 9 เป็นต้น หลังจากนี้จะทยอยนำเส้นทางปฏิรูปไปให้เอกชนร่วมประมูลเส้นทางเดินรถด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการเดินรถครั้งนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม.”

ทีดีอาร์ไอศึกษาปรับค่าโดยสาร

นายสนิทกล่าวว่า ในส่วนของการปฏิรูปเส้นทางเดินรถทั้ง 269 เส้นทาง จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นในช่วงเวลานี้จะยังใช้ค่าโดยสารในราคาเดิม การปฏิรูปเส้นทางเดินรถถือเป็นการยกระดับบริการและเส้นทางเดินรถให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีรายจ่ายเดินรถที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ดังนั้นจึงมองว่าภายหลังจากปฏิรูปแล้วมีโอกาสจะปรับขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างว่าจ้างที่ปรึกษา คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาแนวทางปรับราคาโดยสารให้เหมาะสมต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 10-12 เดือน

ยื่นใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจำง่าย

นายสนิทกล่าวว่า กรณีข้อสังเกตการใช้อักษรภาษาอังกฤษเป็นชื่อสายรถเมล์อาจเกิดความสับสนนั้น ยืนยันว่าการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากมีตัวเลขเพียงสองหลัก เช่น B45 แตกต่างจากสายรถเมล์เดิมที่มีตัวเลขสามหลัก เช่น 501 อีกทั้งยังรองรับการพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมในอนาคตที่อยู่ในเขตหรือเส้นทางเดินรถใกล้เคียงกัน เช่น B46 B47และ B48 เป็นต้น

รายงานข่าวจาก ขสมก.แจ้งว่า การทดลองเดินรถ 8 เส้นทางดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน โดยจะวิ่งให้บริการระหว่างเวลา 06.30-18.30 น. คือ 1.สาย G 21 รังสิต-ท่าเรือพระราม 5 (เทียบเคียง สาย 114 อ.ต.ก. 3-แยกลำลูกกา) 2.สาย G 59 E มีนบุรี-ท่าเรือสี่พระยา (ทางด่วน) (เทียบเคียง สาย 514 มีนบุรี-ถนนรัชดาภิเษก-สีลม) 3.สาย R 3 สวนหลวง ร.9-BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (เทียบเคียง สาย 11 อุเมกาบางนา-มาบุญครอง)

4.สาย R 41 ถนนตก-แฮปปี้แลนด์ (เทียบเคียง สาย 22 อุโพธิ์แก้ว-สาธุประดิษฐ์) 5.สาย Y 59 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน-กระทุ่มแบน (เทียบเคียง สาย 189 สนามหลวง-กระทุ่มแบน) 6.สาย Y 61 หมู่บ้านเศรษฐกิจ-สถานีขนส่งจตุจักร (เทียบเคียงสาย 509 สถานีขนส่งจตุจักร-บางแค) 7.สาย B 44 วงกลมพระราม 9-สุทธิสาร (เทียบเคียง สาย 54 วงกลมรอบเมืองห้วยขวาง) และ 8.สาย B 45 ม.เอื้ออาทร บึงกุ่ม-สะพานพุทธ (เทียบเคียง สาย 73 อุโพธิ์แก้ว-สะพานพุทธ)

ไฟเขียว1พันล.ตั้งกองทุนปาล์ม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขึ้นเป็นกองทุนหมุนเวียนแห่งใหม่ เพื่อเข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการนำเงินไปสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ใช้การตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อการดูแลรักษาเสถียรภาพด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เบื้องต้นจะใช้วงเงินประเดิมจากรัฐบาลใส่มาให้ก่อน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลังชี้แจงว่าปาล์มน้ำมันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศให้มีศักยภาพการผลิตและการแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปัจจุบันปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย ยังคงมีปัญหาความไม่สมดุลทั้งด้านการผลิตและความต้องการใช้ มีการผลิตต่ำ ขาดมาตรฐาน และการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย

กรม.ต่ออายุเวต7%อีก1ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเวต) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 6.3% ไม่รวมภาษีท้องถิ่น หรือ 7% เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เวต) เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตรา 9% ไม่รวมภาษีท้องถิ่น หรือ 10% รวมภาษีท้องถิ่น เหลืออัตรา 6.3% ไม่รวมภาษีท้องถิ่น หรือ 7% รวมภาษีท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวไว้ถึงสิ้นสุดลง ดังนั้น ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงได้เสนอกรม.ให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี สำหรับการลดภาษีดังกล่าวเพื่อกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถมีกำลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

ขงกรม.สัญญาจลยุทธไฟไทย-จีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 22 สิงหาคม กระทรวงคมนาคมมีเรื่องที่จะเสนอให้ กรม.พิจารณาอนุมัติ คือร่างสัญญาฉบับที่ 2.1 สัญญางานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน หรือรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม.วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท รวมถึงการรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา และจะขอคำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม 500 ล้านบาทด้วย

“ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความ



ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทย โดยจะมีการสรุปเกี่ยวกับร่างสัญญา 2.1 ขณะเดียวกันจะหารือร่างสัญญา 2.2 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาด้วย ซึ่งจะพยายามให้ได้ช้อยู่ดีโดยเร็ว” นายอาคมกล่าว และว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางไปดูสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ซึ่งเป็นตอนที่ 1 ที่จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยพบว่าไม่มีปัญหา และพร้อมที่จะก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คาดก.ย.นี้ลงนามสัญญา2.1

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้แปลร่างสัญญาที่ 2.1 เป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นจะยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 20

นายชาติชายกล่าวว่า ถ้าหากกระทรวงฯ นำเสนอ ครม.และผ่านความเห็นชอบแล้วทาง รฟท.จะดำเนินการลงนามสัญญาร่วมกับองค์การออกแบบรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Railway Design Corporation : CRDC) ในเดือนกันยายนนี้ ส่วนสัญญาที่ 2.2 จะพยายามลงนามให้ได้ในเดือนกันยายนเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการเริ่มต้นก่อสร้างที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้

กรม.เพิ่มเงินเวนคืนรถไฟทางคู่

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรม.มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 243.63 ล้านบาท สำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองลิมแก้ว-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยวเมือง 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานีชุมทางแก่งคอย สถานีชุมทางบ้านภาชี และสถานีชุมทางฉะเชิงเทราของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่มีค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 128.82 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 372.45 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และให้กระทรวงการคลัง

จัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ หรือแหล่งเงินที่เหมาะสม รวมทั้งค้าประกันเงินกู้ให้ รฟท.และให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ รฟท.เพื่อชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายพิชิตกล่าวว่า วงเงินค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากวงเงินค่าเวนคืนที่ดินที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม.พิจารณาเมื่อปี 2555 คำนวณโดยใช้ฐานจากราคาประเมินปี 2551-2554 ดังนั้นเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรม ทางคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นจึงมีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และไม้ยืนต้น เพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่เลี้ยวเมืองทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา 221.71 ล้านบาท สถานีชุมทางแก่งคอย 109.91 ล้านบาท สถานีชุมทางบ้านภาชี 6.97 ล้านบาท และเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 33.86 ล้านบาท รวมเป็น 372.45 ล้านบาท

นายพิชิตกล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองลิมแก้ว-แก่งคอย ประกอบด้วย 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองลิมแก้ว-วิหารแดง และช่วงบุญใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยวเมือง 3 แห่ง และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุญใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ โดยทั้ง 2 สัญญา ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี 2562

ขึ้นค่าตัวรถไฟใหม่21สค.นี้

นายทงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป รฟท.จะปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 115 คัน เฉลี่ย 100-200 บาทต่อที่นั่ง ทั้ง 4 เส้นทางที่เปิดให้บริการ คือเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่

นายทงศักดิ์กล่าวว่า การปรับค่าโดยสารจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือรถปรับอากศนั่งและนอนชั้นที่ 1 จะขึ้นราคาเฉลี่ยไม่เกิน 200 บาทต่อที่นั่ง และรถปรับอากศนั่งและนอนชั้นที่ 2 จะปรับขึ้นราคาเฉลี่ยไม่เกิน 100 บาทต่อที่นั่ง เพื่อปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของ

การให้บริการ เนื่องจากรถไฟโดยสารขบวนใหม่มีต้นทุนทางด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น ระบบห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายมากขึ้น ระบบห้องน้ำแบบเปิด บริการจอทีวี และบริการเสริมอื่นๆ

“รฟท.เปิดให้บริการรถไฟโดยสารรุ่นใหม่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราต่ำ เพราะเป็นช่วงโปรโมชันเพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการ ซึ่งขณะนี้ให้บริการมารวมเป็นเวลา 9 เดือนแล้ว รฟท.เห็นควรว่าจะต้องปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ เพราะรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ มีตลาดเฉพาะกลุ่มที่พอมีกำลังซื้อ ส่วนรถขบวนเดิมยังไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด” นายทงศักดิ์กล่าว

เจ้าท่าปรับค่าตัวเรือโดยสาร

วันเดียวกัน กรมเจ้าท่า ประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกอัตราราคาลิตรละ 25.19 บาท/ลิตร ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงกว่า 25.01 บาท/ลิตร ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ติดต่อกัน 10 วัน โดยให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมเป็นต้นไป ดังนี้ เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13 (ตามระยะ) (บาท/คน) เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 (บาท/คน) เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน) เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ) (บาท/คน) เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน) เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วัดหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วัดหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน) เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และท่าเตียน-วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน) เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 14402 หน้า : 1

หัวข้อ : รถไฟปรับราคา21สค.ขึ้น100-200บ. รุ่นใหม่115โบกี้4เส้นทาง3ภาค...

3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 (บาท/คน) เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน(สาทร) ฟังพระนคร-ฟังถนนบุรี) เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 (บาท/คน)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ผุดกองทุนปาล์มพันธุ์ดี รุกงานวิจัยปิดพุงราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 5305 หน้า : A3

ผุดกองทุนปาล์มพันธุ์ดี รุกงานวิจัยปิดพุงราคา

โพสต์ทูเดย์ - กรมตั้งกองทุนปาล์ม
น้ำมัน 1,000 ล้าน ชี้ใจชาวสวนหวัง
เดินหน้าพัฒนาวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายอภิศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์ม
น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตาม พ.ร.บ.ปาล์ม
น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะเป็น
กองทุนหมุนเวียนใหม่ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการงานวิจัยปาล์มพันธุ์ดีของชาติ
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเป็นกองทุน
ประเดิม 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินกองทุนจำนวนดังกล่าว
จะจัดสรรมาจากเงินงบประมาณ
ประจำปี ปีละ 10 ล้านบาท และเงิน
สมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค่าปรับ
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ ดอกผล
ที่ได้จากเงินทรัพย์สินของกองทุน

สำหรับการใช้เงินกองทุนจะนำไป
ใช้ใน 4 กิจกรรม คือ 1.การสนับสนุน
งานวิจัยพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต การแปรรูป
การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมัน
น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
ได้ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ของ

ไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่นมาก

2.การให้ทุนส่งเสริมเกษตรกรใน
การปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืช
ทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรลดผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในลักษณะเป็นสถาบันเกษตรกร และ
เป็นค่าใช้จ่ายกองทุนตามที่คณะกรรมการ
กำหนด

“วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน
จะไม่มีภวณำมาใช้เพื่อการรักษาเสถียร
ภาพราคาปาล์มน้ำมัน โดยจะปล่อยให้
ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด” นาย
อภิศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะกรรมการ
กองทุน ซึ่งประกอบด้วย **เลขาธิการ**
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน
ผู้แทน สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ

อย่างไรก็ตาม ครม.ยังมีมติให้ยุบ
เลิกกองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผล
กระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
ปัจจุบันรัฐไม่มีนโยบายดังกล่าวแล้ว ■

ผุดนวัตกรรมเสริมแกร่งสหกรณ์

พัฒนาระบบบัญชีผ่าน4แอปพลิเคชันสกัดความเสี่ยง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำระบบบัญชีมาให้บริการจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิก และช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและกำกับดูแล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันการสามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์การสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์ รวมถึงการให้ความรู้ใน



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

การจดบันทึกบัญชี นับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให

เกษตรกรมีข้อมูล

ในการตัดสินใจหรือ

การวางแผนการผลิต

เป็น Smart Farmer

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีฐานะทางสังคมที่ดี

มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง พร้อมก้าวสู่

การเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

ด้าน นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่ม

เติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำ

ระบบบัญชีมาให้บริการจัดการสหกรณ์อย่าง

มีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส โดย

ได้ดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาล

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ

พัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแผน

กลยุทธ์ พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งกำหนด

โมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย

นวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในปี

2564 ที่สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบการ

บริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มี

คุณภาพ นำเชื่อถือ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า

ให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงาน

สหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำ

ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมา

ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์

โดยในปี 2560 กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อข้อมูล

สารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาองค์กร

และให้บริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค

Thailand4.0 โดยพัฒนาระบบบัญชีด้วย

นวัตกรรม นำสหกรณ์ก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

(Innovative with Moral) พร้อมเปิดตัว

นวัตกรรม 4M ซึ่งเป็น Mobile Application

ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้

สหกรณ์ ได้แก่ Smart Me ราษฎร์-แอปพลิเคชัน

สำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือน

และบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member

สมาชิกรู้-แอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิก

สหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงิน

ของตนเองได้ตลอดเวลา Smart Manage

กรรมการสหกรณ์รู้ แอปพลิเคชันสำหรับ

กรรมการสหกรณ์ติดตามและตรวจสอบ

การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ความ

เคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดำเนินงานและ

ความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

แบบ Real Time และSmart Monitor

ผู้เกี่ยวข้องรู้-แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบ

บัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติ

ทางการเงินของสหกรณ์

ทึ่งนวัตกรรมสเปย์ดับกลิ่นจากมูลไส้เดือน พร้อมโซว์ในงาน 'เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใตร่มพระบารมี'



สกู๊ปพิเศษ

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอันที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใตร่มพระบารมี” ขึ้นระหว่าง 16-20 สิงหาคม 60 นี้ย่านกลางกรุง สวนลุมพินี

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สนองรับแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และสร้างรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับเกษตรกรผ่านหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young

Smart Farmer และรวมกลุ่มกันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นำไปสู่การผลิตร่วมกันแบบแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชให้สามารถลดต้นทุนการผลิตพร้อมกับเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นภายใต้แนวทางการพัฒนาการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ด้าน **นายสมชาย ชาญณรงค์กุล** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยได้พัฒนาก้าวล้ำไปมาก งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใตร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ ถือเป็น การนำวิถีเกษตรสมัยใหม่มาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในสังคมเมือง ได้รับทราบและนำไปทดลอง ประยุกต์ใช้ในชีวิตอาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อยา Bio-medicine อาหาร ใหม่ Novel Food, Organic Food รวมทั้งของดีทุกภูมิภาคล้วนเป็น สินค้าและนวัตกรรมดีเด่นในรอบปีของภาคเกษตรไทยที่เฟ้นมาให้คนเมืองได้สัมผัส

เช่น นวัตกรรมสเปย์ดับกลิ่นจากมูลไส้เดือน **จามจรี กันคำ** เด็กสาวจาก เชียงใหม่ที่มีดีกรีถึงวิศวกรด้านอุตสาหกรรม

กรรมจากต่างประเทศ เป็นอีกคนหนึ่งที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)



อยู่เมืองหนองคายเพื่อเข้าโครงการสร้างพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก. โดยรวมตัวกับเพื่อนๆ ปลูกผักอินทรีย์และร่วมกันทำตลาดจำหน่าย จากนั้นก็จุดประกายความคิดอยากต่อยอดในการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการค้นหาวีธีผลิตปุ๋ยไส้เดือนจากอินเตอร์เน็ตจนเกิดความเชี่ยวชาญพัฒนาจนสามารถผลิตจำหน่ายภายใต้ชื่อ “อิวฟาร์มจำกัด” นอกจากเลี้ยงทำปุ๋ยแล้วยังได้เลี้ยงไส้



เดือนเพื่อการค้า ไส้เดือนที่เลี้ยงเป็นไส้เดือนสายพันธุ์ African night crawler ที่สามารถผลิตมูลไส้เดือนเร็วกว่าสายพันธุ์พื้นบ้านถึง 6 เท่า ขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าอีกด้วย

ไม่หยุดเพียงแค่นั้น จามจรี ยังเกิดไอเดียต่อยอดมูลไส้เดือน โดยสร้างนวัตกรรมจากการเลี้ยงไส้เดือนดิน ได้ค้นพบสารกำจัดกลิ่น ซึ่งเกิดจากการสร้างของจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศที่อยู่ภายในใจตัวของไส้เดือนผ่านการเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยวิธีพิเศษและใช้นวัตกรรมการหมักสกัดและกรองผ่านความร้อนเพื่อทำการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ให้คงเหลือแต่สารดับกลิ่น นวัตกรรมสเปรย์ไส้เดือนดินจึงถือเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของเกษตรกรไทยที่ไม่ได้หยุดแค่ผลิตปุ๋ยไส้เดือนแต่สามารถนำไปใช้ และนำมาประยุกต์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ ปัจจุบัน "สเปรย์ดับกลิ่นจากมูลไส้เดือน" ได้ผ่านการตรวจสอบของสาธารณสุข และกำลังขอจดทรัพย์สินทางปัญญากับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมี "อะโวคาโด" ผลไม้มหัศจรรย์จาก "แปลงใหญ่" สู่...ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิว โดย วรเชษฐ์ วังพลากร แห่ง "สวนวังพลากร" อ.พพบระจ.ตาก นับเป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่เป็นชาวสวน (แปลงใหญ่) เท่านั้น ยังเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนหนึ่ง ได้คิดค้น วิจัยไม้ผลอะโวคาโดเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิวเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ



สินค้า แม้ปกติการจำหน่ายผลสดก็ขายได้ราคาดีกว่าผลไม้ชนิดอื่นอยู่แล้ว เนื่องจาก อะโวคาโด มีสรรพคุณล้ำค่าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงทำให้มีความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย วรเชษฐ์ ได้นำผล อะโวคาโด สายพันธุ์ต่างๆ อาทิ พันธุ์แฮส พันธุ์บัคคาเนีย พันธุ์ปีเตอร์สัน นำไปแปรรูปเป็น สบู่ก้อน สบู่เหลว ครีมนวดผม ภายใต้แบรนด์ Merty (เมอตี้) โดยการนำสรรพคุณมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ อุดมไปด้วยวิตามิน วิตามินอี บำรุงผิวพรรณ สารต้านอนุมูลอิสระ มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพผิวและผม 100% โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผ่านการทดสอบห้องปฏิบัติการกลาง (เซ็นทรัลแล็บ) และแม่ใจ มาอย่างเรียบร้อย

ปัจจุบัน อะโวคาโด "สวนวังพลากร" ได้ชื่อว่า เป็นสวนอะโวคาโด ที่มีสายพันธุ์แฮส (Hass) มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ และยังมีลูกสวนที่อยู่ในเครือของสวนวังพลากรอีกจำนวนมาก ปลูกบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 780 เมตร มีการดูแลรักษาเอาใจใส่ทุกขั้นตอน อะโวคาโด จึงมีคุณภาพที่ดี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจากสวนวังพลากรในแบรนด์ Merty (เมอตี้) จึงรับประกันได้ว่าใช้วัตถุดิบได้เต็มอัตรา และคัดสรร คุณภาพมาใช้เท่านั้น ทุกผลิตภัณฑ์ไม่มีสารกันเสีย ไม่ใส่สี เน้นธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิว ทั้งหมดถือเป็นฝีมือและมันสมอง



ของเกษตรกรไทยล้วนๆ ซึ่งวันนี้บอกได้คำเดียวว่าพัฒนาไปไกลกว่าที่คิด นับเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคใจของกระทรวงเกษตรฯ ในการเฟ้นสุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรดีเด่นแห่งปีผลงานอวดโฉมให้คนเมืองได้สัมผัส ในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 นี้ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. เป็นต้นไป

■ กตส.เร่งเครื่องพัฒนาสหกรณ์ไทยก้าวหน้าด้วยระบบบัญชี โฉว์นวัตกรรมระบบบัญชี4M

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผุดนวัตกรรม 4 M สนองนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม การสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์แบบ Real Time พร้อมพัฒนาสหกรณ์ไทยก้าวหน้าด้วยระบบบัญชี

กทม.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” พร้อมมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นด้านการบัญชี จำนวน 10 ประเภท โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเป็นประเทศไทย 4.0 คือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

มีการกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง สนองตามนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ การให้ความรู้ในการจัดบันทึกบัญชีนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจหรือการวางแผนการผลิตเป็น Smart Farmer มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีฐานะทางสั

คมที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นมีหนี้สินลดลงพร้อมก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้าน นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาองค์กรและผู้รับบริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม นำสหกรณ์ก้าวหน้าด้วยคุณธรรม (Innovative with Moral) พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม 4 M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ได้แก่ 1.Smart Me เรารู้ แอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ทั้งระบบ IOS และ Android 2.Smart Member สมาชิกู้ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา 3.Smart Manage กรมการสหกรณ์รู้ แอปพลิเคชันติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทาง

การเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real Time และ4.Smart Monitor ผู้เกี่ยวข้องรู้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ และเตือนภัยทางการเงินจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

“การพัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน การบัญชีต่างๆ เหล่านี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งหวังว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น พัฒนาตนเองไปสู่เกษตรกรนักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจแบบผู้ประกอบการได้ รวมไปถึงประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผน ซึ่งจะนำมาสู่ความมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิจได้จริง”

● ปลุกข้าวที่ลุ่มอุ้มน้ำท่วมใช้ฝนน้ำต่อ

กรมชลประทานสำเร็จ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ นั้น คาดว่าสิ้นสุด ณ วันที่ 1 พ.ย.60 จะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อให้บริหารจัดการในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีปริมาณ 9,700 ล้าน ลบ.ม. โดยแบ่งเป็นใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม., ดูแลระบบนิเวศ 1,400 ล้าน ลบ.ม., ทำการเกษตรต่อเนื่อง อาทิ สวนผลไม้ 700 ล้าน ลบ.ม. และเก็บสำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝน 3,700 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลืออีก 4,100 ล้าน ลบ.ม. จะใช้จัดสรรเรื่องอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเดือน ส.ค.-ค.ม. มีพายุพัดผ่านไทยอีกระลอก ทั้ง 4 เขื่อนน่าจะเก็บน้ำเพิ่มได้อีก 3,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำใช้การรวมทั้งสิ้น 13,000 ล้าน ลบ.ม. “การปลุกข้าวปีนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะกำหนดพื้นที่ว่าทั้งปีควรจะปลุกเท่าไร อาทิ ช่วงฤดูฝนทั้งประเทศควรปลุกข้าวได้ประมาณ 58 ล้านไร่ โดยปลูกอยู่ในเขตชลประทาน 17 ล้านไร่ และลุ่มเจ้าพระยา 7.6 ล้านไร่ ส่วนการปลุกข้าวนาปรัง ต้องดูปริมาณความต้องการของตลาดด้วย ถึงแม้ปีนี้จะมีน้ำมาก”

ขณะที่แผนเร่งปลุกข้าวในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานั้น ประกอบด้วย 1. การกักเก็บน้ำในเขื่อนให้เพียงพอ 2. การบริหารพื้นที่เพาะปลูกเช่น พืชบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเริ่มปลุกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 และตอนนี้สามารถเก็บเกี่ยวปลูกเสร็จแล้ว ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเยอะ แต่จากการประเมินความเสียหาย พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 100,000 ไร่ ไม่มีความเสียหาย และสามารถใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถึง 100 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเร่งเก็บเกี่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. แดดออก อุณหภูมิสูง และแห้ง อ่างทอง จะสามารถผลักดันน้ำมาเก็บไว้ที่พื้นที่ลุ่มต่ำได้ อาทิ พืชบางบาล พืชสูง เป็นต้น จึงเห็นว่าแผนของกรมชลประทาน สามารถทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในที่ลุ่มไม่เสียหาย และพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถตัดยอดน้ำที่จะไหลผ่านท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนไว้ได้อีกด้วย.

ปศุสัตว์สั่งคุมเข้มระบบการผลิตไข่ เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภคปลอดภัย

กทม.: นายสัตวแพทย์อภิรักษ์ สุทธิ
สังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จาก
รายงานปัญหาไข่ไก่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
ฟิโพรนิลในปริมาณสูงในหลายประเทศ
ในยุโรป จนมีการเรียกเก็บและทำลายไข่
ไก่หลายล้านฟองออกจากตลาดในยุโรป
ส่งผลให้มีการทำลายไข่ไก่ที่ตรวจพบสาร
ดังกล่าว จำนวน 300,000 ตัว และมีการ
สอบสวนฟาร์มไข่ไก่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
และเบลเยียม กว่า 180 ฟาร์ม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริ
โภค และสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ไข่ไก่ในยุโรป สำหรับประเทศไทย
ได้กำหนดให้สารฟิโพรนิล (Fipronil) เป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในบ้านเรือนหรือการสาธารณสุข เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุม ไล่ กำจัดแมลง
ซึ่งกรมปศุสัตว์ไม่อนุญาตให้ใช้สารฟิโพร
นิลกับตัวสัตว์โดยตรง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรม
ปศุสัตว์ ขออย่าว่าได้มีการควบคุมการขึ้น

ทะเบียนและการใช้วัตถุอันตราย ยาฆ่า
แมลงที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งฟาร์มไก่
ไข่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
ต้องมีระบบการควบคุมการใช้ยาและวัตถุ
อันตรายในฟาร์มอย่างเข้มงวดนอกจากนี้
การใช้ยา ยาฆ่าแมลง หรือสารที่เป็นอัน
ตรายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะต้องได้รับการ
อนุญาตจากสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ใน
ปี 2559 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้สุ่มตรวจยาฆ่า
แมลงจากตัวอย่างไข่สดจากท้องตลาดทั่ว
ประเทศ จำนวน 58 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบ
การตกค้างของยาฆ่าแมลงในไข่ทุกตัว
อย่าง ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานของกรม
ปศุสัตว์ทั่วประเทศ และสัตวแพทย์ควบ
คุมฟาร์มของบริษัทเอกชนทุกแห่งให้เข้ม
งวด ควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ และเพิ่มความเข้มงวดระบบ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ -
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ฟาร์ม
ไปถึงผู้บริโภค

พต.ร่วม 2 สมาคม เปิดโอกาสให้นักวิชาการแชร์ผลงานวิจัย พร้อมจับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย เพื่อก้าวสู่เกษตร 4.0

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศไทยมีแนวโน้มปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร สภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้ถูกทำลาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกษตรกรยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาขาดยั้งแรงงานเกษตร ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง ประกอบกับราคาผลผลิตพืชไม่แน่นอน รัฐบาลจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 : เกษตรกรมุ่งคั่ง ประเทศมั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

ลดปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้ และปริมาณขยะ ให้เกิดมีการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับอัตราที่พืชต้องการและไม่มี การสูญเสีย ขณะเดียวกันส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง รายได้เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ย แห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ย แห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวที เผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง เป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความ เข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิน และปุ๋ยสู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการ

เกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและ สร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจโลก และมีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.พิทยากร ลิ้มทอง นายกสมาคม ดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกได้หากเสื่อมโทรมลง เราจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย มากขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ ได้ทดลองทดสอบจนประสบผลสำเร็จ รวมทั้งมี นวัตกรรมเด่นๆ มานำเสนอหลายเรื่องด้วยกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเศษวัสดุเหลือใช้จาก ไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาใช้ประโยชน์ทางภาคเกษตร เช่น การนำปุ๋ยขี้มาใช้ในภาคเกษตรและทดสอบดูว่า ปลอดภัยหรือไม่ และมีคุณภาพดีอย่างไร อีกทั้งยัง มีการวิจัยเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีหลายผลงานวิจัย ที่พยายามเอาเชื้อจุลินทรีย์ในดินมาใช้ประโยชน์ ทางภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยในเรื่อง ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน แต่อย่างไรก็ตาม สภาพดินทางการเกษตรของ ประเทศไทยในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะ เกิดประโยชน์สูงสุด

ผุดเว็บจับคู่เกษตรกรออนไลน์

น.ส.จุติเดือน ศตะนาวิน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้จัดทำเว็บไซต์ดีจีฟาร์มหรือ www.dgtfarm.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือซื้อปลีกสินค้าเกษตรและอาหารได้โดยตรง โดยระบบดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่ที่การจับคู่หรือแมตชิ่งทางธุรกิจ (Business Matching Online) ซึ่งจะเปิดให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสเจรจาธุรกิจ ติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรงตามความต้องการด้วย

สำหรับ DGTFarm.com จะแบ่งตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรเป็น 3 ตลาด ได้แก่ 1.ตลาดเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว 2.ตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่และสินค้าตามมาตรฐาน

การเกษตรที่ดี (GAP) และ 3.ตลาดสินค้าคิวอาร์เทรซ (QR Trace) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผ่านโลกออนไลน์ โดยระบบนี้รองรับการซื้อขายสินค้าแบบค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงสามารถจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ ทำให้มีช่องทางและโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าก็ง่ายไม่ยุ่งยาก ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายในตลาดออนไลน์นี้เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีการหลอกขายสินค้าเพราะมกอช.มีการตรวจสอบแหล่งผลิตก่อนให้ลงจำหน่ายทุกชนิดสินค้า

“DGTFarm.com ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตและผู้ซื้อ รวมถึงผู้บริโภคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว สามารถทำการซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การประกอบธุรกิจผ่านโลกโซเชียลมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”.

บวงสรวงเมล็ดพันธุ์ข้าว ตกแต่งรอบพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่9

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ด้วย กรมศิลปากร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดทำพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอความอนุเคราะห์ กรมการข้าว ในการจัดทำแปลงนาข้าวในงานภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่จะนำมาแสดงบริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัติทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักของพระเมรุมาศ โดยได้ออกแบบจัดแสดงแปลงนามีขอบคันนาซึ่งเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง เป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่าพระเมรุมาศที่สร้างขึ้นถวายให้กับในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีนั้น

กรมการข้าวได้ระดมทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวเพื่อวางแผนการเตรียมต้นข้าวเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้มีความสมบูรณ์ และได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพิธีพราหมณ์ในเวลา 14.09 น. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา และมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเพาะปลูกสำหรับพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรมการข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม และมีแสดงถึงการเจริญเติบโตของต้นข้าวใน

ระยะต่างๆ จำนวน 3 พันธุ์ ดังนี้

1) ระยะต้นกล้า อายุข้าว 15 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 มีลักษณะทรงกอตั้ง ใบสีเขียวขจีมีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลาง ซึ่งนิยมปลูกกันมาก โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

2) ระยะแตกกอ อายุข้าว 45 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คือ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากลำต้นเป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสานและเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมาก โดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

3) ระยะออกรวง อายุข้าว 80 วัน เริ่มเพาะกล้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 คือ พันธุ์ข้าว กข31 หรือ พันธุ์ปทุมธานี 80 รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 เป็นพันธุ์ข้าวที่ดังชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวงสวยงาม ไม่น้อมรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆ โดยในการจัดแสดงครั้งนี้จะนำข้าวที่อยู่ในระยะปลีปลังเกือบเป็นสีเหลืองทองมาจัดแสดงในแปลงนา โดยศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูก

กยท.เตือนชาวสวนยางเฝ้าระวัง เชื้อราระบาดต้นเหตุโรคใบร่วง

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เชื้อราไฟทอปทอรา (Phytophthora) ซึ่งทำให้เกิดโรคใบร่วงมีกระบาดหนักในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะกับสวนยางพารา โดยเชื้อราจะเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยาง ทำให้ใบร่วงมากกว่า 20% และหากปล่อยให้โรคระบาดโดยไม่มีการควบคุมใบจะร่วงถึง 75% ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 30-50% สามารถสังเกตอาการได้เด่นชัดที่ก้านใบ จะปรากฏรอยแผลน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาวของก้านใบ แผลบริเวณที่เป็นทางเข้าของเชื้อ มักมีหยดน้ำยางเล็กๆ เกาะติดอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อนี้สามารถเข้าทำลายฝักยางได้ทุกระยะ ทำให้ฝักเน่า ถ้าความชื้นในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุมฝัก ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้น ไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปีถัดมา

สำหรับความรุนแรงของการเกิดโรคขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันฝนตก รวมถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ อยู่ระหว่าง 25-28 องศา เชื้อนี้ต้องการน้ำเพื่อการขยายพันธุ์ จึงระบาดได้ดีในสภาพอากาศชื้น ฝนตกชุก มีความชื้นสูงต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 วัน เช่น หน้าฝน หรือมีน้ำท่วมขัง และมีแสงแดดน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต่อวัน

ส่วนวิธีการป้องกัน เกษตรกรควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RIIT 251 และ RIIT 408 ในเขตและแหล่งปลูกยางที่ระบาดของโรค ไม่ควรปลูกยางพันธุ์ที่อ่อนแอ เช่น RRIM600 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยาง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-AI ทาที่หน้ากรีดเพื่อป้องกันโรคเส้นดำ เนื่องจากเป็นเชื้อเดียวกัน ต้นยางใหญ่ที่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์